



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

ครบรอบ ๖๕

Masthead (M14-Day)
Circulation: ๑๕๐,๐๐๐
Ad Rate: 1,1๐๐

Section: First Section/หน้า ๑

วันที่: เสาร์ 12 สิงหาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14398

หน้า: 1(บนขวา), 12, 15

Col.ack: 225.82Ad Value: 248,402

PRValue (x3): 745,206

ศิลปิน: ชาว-คำ

หัวข้อข่าว: แฉเปอร์เซ็นต์หัวคิวฟุ้งยอดโกงยังลี้ว 1.9 แสนล.

แฉเปอร์เซ็นต์หัวคิวฟุ้งยอดโกงยังลี้ว 1.9 แสนล.

ก.เกษตรฯตกผู้ว่าฯ 8 จว.อีसानหนุนชวกรปลูกข้าวอินทรีย์ ซื้องสูงกว่าราคาตลาด 300-500 บาท ผู้ว่าฯกร กยท.เพยราคายางพาราเหมาะสมไม่ควรต่ำกว่า กก.ละ 60 บาท (อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 1

หัวคิวฟุ้ง

คค.ไม่ยุบสถานีบีทีเอสตากสิน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่กระทรวงคมนาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคม (คค.) เปิดเผยภายหลังการประชุมการปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสะพานตากสิน (เอส 6) ร่วมกับบริษัทขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส และกรุงเทพมหานคร ว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปที่จะไม่ยุบหรือย้ายสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานตากสิน เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการจราจรเดินรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม ที่ติดปัญหาเดินรถช่องทางเดียวในสถานีดังกล่าว แต่จะใช้วิธีเจาะช่องผิวจราจรบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาวรรต้านใน 2 ฝั่งกว้าง 1.80 เมตร (ม.) ยาวประมาณ 10 ม. จำนวน 6 ช่อง เพื่อขยายสถานีรถไฟฟ้าให้สามารถเดินรถทางคู่ได้ และเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้รถบนสะพาน จึงจำเป็นต้องสร้างพื้นสะพานด้านนอกทั้ง 2 ฝั่งทดแทนกว้าง 1.80 ม. ยาว 230 ม. เพื่อให้เพียงพอต่อระยะเบี่ยงแนวทางวิ่งของรถยนต์บนสะพาน โดยได้ตกลงกับกรุงเทพฯ ดำเนินการก่อสร้างพื้นสะพานทดแทนด้านนอกทั้ง 2 ฝั่งให้เสร็จก่อน จึงจะดำเนินการขยายช่องทางวิ่งรถไฟฟ้าเป็นทางวิ่งคู่พร้อมขนาบเสาของรถไฟฟ้า ซึ่งเมื่อเสร็จจะช่วยเพิ่มการความถี่ของการเดินรถไฟฟ้าสายสีลม ให้ใกล้เคียงกับสายสุขุมวิท โดยผู้โดยสารไม่ต้องรอรถไฟฟ้านานเหมือนปัจจุบัน และจะไม่เกิดผลกระทบต่อการจราจรบนสะพาน

ลงทุนพันล.ปรับเป็นทางคู่

ที่ผ่านมากการเดินรถไฟฟ้าที่สถานีรถไฟ

บีทีเอส สะพานตากสิน ประสบปัญหาต้องรอรถมาถึง เพื่อให้เชื่อมต่อการเดินทางกับส่วนต่อขยายในฝั่งชวบุรี ส่งผลให้ความถี่ในการเดินรถไฟฟ้าไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับความต้องการของสายสุขุมวิท ทำให้มักมีผู้ใช้สายตักค้างที่สถานีสยาม ซึ่งเป็นสถานีเชื่อมรถไฟฟ้า 2 สาย จึงมีความจำเป็นต้องขยายช่องทางเดินรถบนสถานีตากสิน จากทางวิ่งเดียวให้เป็นทางวิ่งคู่เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว นายอาคมกล่าว นายอาคมกล่าว ว่า งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานนั้น ในส่วนของกรุงเทพฯคาดใช้งบประมาณเบื้องต้นประมาณ 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็นงบขยายอีกสะพาน 300 ล้านบาท และขยายสถานีรถไฟฟ้า 700 ล้านบาท โดยมีคณะกรรมการร่วมประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพฯ บีทีเอส และกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บชน.) ร่วมวางแผนดำเนินการ ไม่ให้กระทบต่อการเดินทางของประชาชน โดยยืนยันว่าในระหว่างการก่อสร้างประชาชนสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า และรถยนต์ได้ตามปกติ

ใช้เวลา 27 เดือนดำเนินการ

นายอาคมกล่าว ว่า คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการ 27 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาออกแบบประมาณ 5-6 เดือน ควบคู่กับการพิจารณากรรมกัน และการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดให้บริการเดินรูปแบบในเดือนธันวาคม 2562 ขณะเดียวกัน กระทรวงได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่า ออกแบบท่าเรือตากสินให้เป็นสถานีเรือ เชื่อมต่อการเดินทางทั้งรถไฟฟ้า รถเมล์ และเรือให้สมบูรณ์แบบ รวมถึงให้ดำเนินการออกแบบสร้างทางเดินเชื่อมต่อเข้าสู่โรงแรมต่างๆ ในย่านนั้น และให้กรมทางหลวงชนบทเปิดพื้นที่เชิงพาณิชย์ด้านข้างสถานีรถไฟฟ้าบริเวณสวนสาธารณะ ซึ่งเป็นที่ดินของกรมทางหลวงชนบทอยู่แล้ว เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดิน

ทางของประชาชน

'บีทีเอส' เล็งรพ.สายลี้ว 2 ช่วง

ด้านนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการและผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีทีเอส กล่าวถึงความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีลม ช่วงแคราย-มีนบุรี วงเงิน 5.4 หมื่นล้านบาท และรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง วงเงิน 5.2 หมื่นล้านบาทนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างรอมอบพื้นที่จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) คาดว่าจะเริ่มเข้าพื้นที่และก่อสร้างได้ภายในเดือนมกราคม 2561 ส่วนการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพูอีก 2-3 กิโลเมตร (กม.) เพื่อเชื่อมต่อไปยังอิมแพค เมืองทองธานี และการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลือง เพิ่มเดิมอีก 2.6 กม. จากรัชดาไปถึงแยกรัชโยธินเพื่อเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียว ขณะนี้ รฟม.อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) เมื่อแล้วเสร็จจะมีการนำเสนอให้คณะกรรมการจัดระบบการจราจร (ศจร.) พิจารณา โดยคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการทั้งหมดประมาณ 1 ปี จากนั้นจะดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งคาดกระบวนการทั้งหมด จะอยู่ภายใต้สัญญาการก่อสร้าง ที่มีกรอบดำเนินการภายใน 39 เดือน

นายสุรพงษ์กล่าวว่า ส่วนโครงการในอนาคตบีทีเอสวางแผนจะเข้าร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายลี้ว ในส่วนของการเดินรถทั้ง 2 ช่วง คือ ช่วงตะวันออก ศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) และช่วงตะวันตก ดลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม แต่หากสัญญาการเดินรถถูกผ่านเข้ากับสัญญาการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีลี้วตะวันตกที่ขณะนี้ยังไม่ได้เปิดประมูล ซึ่งทางบีทีเอสพร้อมเข้าร่วมลงทุน มีความพร้อมเรื่องก่อสร้าง เนื่องจากมีพันธมิตรในกิจการร่วมค้าบีทีเอสอาร์ คือ บริษัท ซีโนไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมมือกันอยู่ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง

11 ส.ค. เปิดเชื่อมบางซื่อ-เตาปูน

รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า ขณะนี้ รฟม.มีความพร้อม 100% กับการเปิดให้บริการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ส่วนต่อขยายจุดเชื่อมต่อ 1 สถานี ช่วงสถานีเตาปูนถึงสถานี



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน ครอบครัว

Masthead (M14-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 12 สิงหาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14398

หน้า: 1(บนขวา), 12, 15

Col.Inch: 225.82 Ad Value: 248,402

PRValue (x3): 745,206

คลัง: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: แจกเปอร์เซ็นต์หัวคิวฟุ้งยอดโกงอ้างสิ่ว 1.9 แสนล.

บางชื่อ ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 11 สิงหาคม โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ก่อนเปิดให้บริการแก่ประชาชนตั้งแต่วันที่ 12.00 น.เป็นต้นไป ซึ่งเมื่อเปิดให้บริการจุดเชื่อมต่อ 1 สถานีแล้ว ประมาณกว่าเพื่อบริการผู้ใช้โดยสามารถไฟฟ้าสายลึ่ม่วงอีก 30% จากเฉลี่ยวันละ 27,400 คน เป็นวันละ 35,600 คน สำหรับค่าโดยสารที่จะใช้เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายลึ่ม่วงและสายลึ่ม่วงเงินหากเป็นการใช้เหรียญอยู่ที่ 14-70 บาท หากเป็นผู้ใช้บัตรจะอยู่ที่ 14-57 บาท และหากเป็นวันหยุดจะคิดค่าบริการพิเศษที่ 14-43 บาท ทั้งนี้ รถฟ.จะยกเลิกการให้บริการรถแรมด์ฟรีในการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทั้ง 2 สายในวันที่ 12 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป

เคาะราคาทางคู่ขนาน-หัวหิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดให้เอกชนเสนอราคาทางคู่ขนานรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ช่วงถนนพหลโยธิน-หัวหิน จำนวน 2 สัญญา ระยะทางรวม 196 กิโลเมตร มูลค่ารวม 16,066 ล้านบาท สำหรับสัญญาที่ 1 ช่วงนครปฐม-หนองปลาไหล ระยะทาง 93 กิโลเมตร มีเอกชนร่วมเสนอราคา 11 ราย และมีการเสนอราคาต่ำสุดอยู่ที่ 8,198 ล้านบาท จากราคากลาง 8,390 ล้านบาท หรือต่ำกว่าราคากลางประมาณ 2.28% และสัญญาที่ 2 ช่วงหนองปลาไหล-หัวหิน ระยะทาง 76 กิโลเมตร มีเอกชนร่วมเสนอราคา 11 ราย และมีการเสนอราคาต่ำสุดที่ 7,520 ล้านบาท จากราคากลาง 7,676 ล้านบาท หรือต่ำกว่าราคากลางประมาณ 2.03%

นายทองศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ รองผู้จัดการการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ขนานนครปฐม-หัวหิน กล่าวว่า การประมูลงานโยธาของรถไฟฟ้าทางคู่ขนานนครปฐม-หัวหิน ทั้ง 2 สัญญาเป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยผู้เข้าประมูลมีการเสนอราคาครบทุกราย สำหรับกรณีที่ราคาสุดท้ายของการประมูลรอบนี้ต่ำกว่าราคากลางเพียง 2% แตกต่างจากการประมูลเส้นทางหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งต่ำกว่าราคากลางถึง 20% นั้น นายทองศักดิ์กล่าวว่า ประเด็นนี้ขึ้นอยู่กับข้อเสนอของภาคเอกชน รวมถึงความยากง่ายของแต่ละสัญญา

ขงหัวหิน-ประจวบฯเข้าบอร์ดรฟท.

นายทองศักดิ์กล่าวว่า รฟท.คงไม่สามารถเจรจาต่อรองราคากับเอกชนได้อีก เพราะเป็นการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่จะมีการพิจารณารายละเอียดและความถูกต้องของรายการก่อสร้างทั้งหมด โดยขั้นตอนหลังจากนี้จะเสนอให้บอร์ดรฟท.เห็นชอบการผู้ว่า รฟท. เห็นชอบรายชื่อบริษัทเสนอราคาต่ำสุด จากนั้นจะตรวจสอบความถูกต้องของรายการงานโยธาต่างๆ และคาดว่าจะเสนอรายชื่อบริษัทคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท. เห็นชอบได้ช่วงปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นกันยายน และลงนามสัญญาภายในเดือนกันยายนนี้

ขณะเดียวกันเตรียมเสนอผลการประมูลโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ขนาน-ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 84 กิโลเมตรให้บอร์ดเห็นชอบภายในวันที่ 11 สิงหาคม โดยตอนนี้ยังไม่สามารถระบุวงเงินสุดท้ายได้ เพราะรฟท.ต้องตรวจสอบรายการต่างๆ และสรุปวงเงินสุดท้ายให้บอร์ดพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งวงเงินอาจจะต่ำกว่าข้อเสนอของเอกชนซึ่งอยู่ที่ 5,807 ล้านบาท โดยเบื้องต้นคาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในเดือน ส.ค.

นายทองศักดิ์กล่าวว่า การประมูลโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ขนานจำนวน 5 เส้นทาง สัญญางานโยธารวม 10 ฉบับ มูลค่ารวม 79,161 ล้านบาท คงไม่สามารถลงนามสัญญาทั้งหมดประมาณ 2560 หรือภายในเดือน ก.ย.นี้ทั้งหมด เพราะบางส่วนจะเปิดให้เสนอราคาในเดือน ก.ย.

'เอ.เอส.ฯ-ซิโนไทย'คว้าสัญญา

รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ขนานนครปฐม-หัวหิน สัญญาที่ 1 ช่วงนครปฐม-หนองปลาไหล มีบริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอต เอเชียเนี่ยริง (1964) จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดอยู่ที่ 8,198 ล้านบาท และสัญญาที่ 2 ช่วงหนองปลาไหล-หัวหิน มีบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดอยู่ที่ 7,520 ล้านบาท

สำหรับบริษัท เอ.เอส.ฯ เป็นผู้รับเหมางานวิศวกรรมทุกสาขาโดยเฉพาะวิศวกรรมโยธา ที่ผ่านมามีผลงานก่อสร้างและปรับปรุงทางรถไฟให้ รฟท. จำนวน 6 โครงการ เช่น โครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ (ระยะที่ 2) สายใต้

ตอนที่ 2 ช่วงสถานีชุมทางดงลิงจนถึงสถานีนครปฐม วงเงิน 4.1 พันล้านบาท เมื่อปี 2546 หรือโครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 สายตะวันออกเฉียงเหนือช่วงชุมทางบางบัวใหญ่-หนองคาย มูลค่า 6.5 พันล้านบาทในปี 2556 นอกจากนี้ เอ.เอส.ฯยังมีสัญญากับการรถไฟฟ้ายานยนต์ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยอยู่ระหว่างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต สัญญาที่ 3 งานโยธา ศูนย์ซ่อมบำรุง และอาคารจอดแล้วจร มูลค่า 4 พันล้านบาท และสัญญาที่ 4 งานระบบราง 2.8 พันล้านบาท

ตัวรถเมลไม่ขึ้นรถศึกษา 8.

นายสวิต พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยม่า ประเด็นการเตรียมปรับขึ้นค่าโดยสารรถเมลเพื่อให้คู่ขนานกับรถโดยสารคนโดยสาร ขณะนี้ยังเป็นเพียงการศึกษาข้อมูลของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ คงต้องใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือน จึงจะแล้วเสร็จ จากนั้นจึงพิจารณากันว่าราคาที่เหมาะสมกับหรือไม่ ซึ่งหากมีการปรับราคาจริง ต้องมีการพิจารณาในหลายด้านโดยเฉพาะคุณภาพการให้บริการต้องดีขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้บริการ

สำหรับการเปิดทดลองนำร่องเดินรถ 8 เส้นทางใหม่ใน กทม.และปริมณฑลเป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่ 15 ส.ค.-15 ก.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 06.30-18.30 น. ประกอบด้วย 1.สายที่ G21 รังสิต-ท่าเรือพระราม 5 (เทียบเคียงสาย 114 อ.ต.ก. 3-แยกเจ้าลูกแก้ว) 2.สายที่ G59E มินบุรี-ท่าเรือสีพระยา (ทางด่วน) (เทียบเคียงสาย 514 มินบุรี-อ.รัชดาภิเษก-สีลม) 3.สายที่ R3 สวนหลวง ร.9-สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ (เทียบเคียงสาย 11 คู่ขนานบางนา-ม.ว.ญ.ครอง) 4.สายที่ R41 ถนนตึก-แอมบีแลนด์ (เทียบเคียงสาย 22 คู่โพธิ์แก้ว-สาธุประดิษฐ์) 5.สายที่ Y59 สถานีรถไฟชุมทางดงลิง-กระทุ่มแบน (เทียบเคียงสาย 189 สนามหลวง-กระทุ่มแบน) 6.สายที่ Y61 หมู่บ้านเศรษฐกิจ-สถานีขนส่งจตุจักร (เทียบเคียงสาย 509 สถานีขนส่งจตุจักร-บางแค) 7.สายที่ B44 วงกลมพระราม 9-สุทธิสาร (เทียบเคียงสาย 54 วงกลมรอบเมืองหัวขวง) 8.สายที่ B45 หมู่บ้านเอื้ออาทร



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน ครอบครัว

Mattches (M14-Day)
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 12 สิงหาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14398

หน้า: 1(บนขวา), 12, 15

Col.Inch: 225.82Ad Value: 248,402

PRValue (x3): 745,206

ศิลปิน: ชาว-คำ

หัวข้อข่าว: แฉเปอร์เซ็นต์หัวคิวพ่อค้าส่งออกยางถึง 1.9 แสนล.

บึงกุ่ม-ท่าเรือสะพานพุทธ (เทียบเคียงสาย 73 อุโพธิ์แแก้ว-สะพานพุทธ) ก็ยังไม่ได้เป็นการยกเลิกถนนสายเดิมและคงให้บริการคู่ขนานกับสายใหม่ ซึ่งผู้ใช้บริการแสดงความคิดเห็นอย่างไรก็ได้ที่กรมขนส่งทางบกเพื่อรวบรวมข้อมูลไปปรับปรุงให้ดีขึ้น

สำรวจคอร์รัปชันมองดีขึ้น

นางสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย เดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นการสำรวจทุก 6 เดือน จากผู้ประกอบการ 2,400 ราย พบว่าดัชนีคอร์รัปชันโดยรวมของไทยอยู่ที่ระดับ 53 ลดลงจากการสำรวจครั้งก่อนเดือนธันวาคม 2559 ที่อยู่ระดับ 55 ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันปัจจุบัน อยู่ระดับ 52 เท่ากับการสำรวจครั้งก่อน และดัชนีแนวโน้มสถานการณ์คอร์รัปชันอยู่ระดับ 54 ลดจากสำรวจครั้งก่อนอยู่ระดับ 57 ทั้งนี้ ค่าดัชนีเกินระดับ 50 ถือว่าสถานการณ์อยู่ในระดับดี แต่ดัชนีสำรวจครั้งนี้ลดลง ผลจากประชาชนกังวลในอนาคตเรื่องช่องโหว่ของกฎหมาย อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชันจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐที่มีหลายโครงการ

ทั้งนี้ เมื่อแยกรายดัชนี พบว่าดัชนีปัญหาและความรุนแรงของการคอร์รัปชัน อยู่ระดับ 44 ลดลงจากระดับ 49 ดัชนีการป้องกันการคอร์รัปชัน อยู่ระดับ 53 ลดจากระดับ 55 ดัชนีการปราบปรามการคอร์รัปชัน อยู่ระดับ 54 ลดจากระดับ 57 และดัชนีการสร้างจริยธรรม และจิตสำนึกอยู่ระดับ 60 เพิ่มขึ้นจากระดับ 58 สะท้อนว่ายังมีปัญหาและความรุนแรงของคอร์รัปชันอยู่ แต่ทุกภาคส่วนตระหนักถึงเรื่องคอร์รัปชันมากขึ้น

ติดสินบนยังสูงถึง 1.96 แสนล.

นางสาวณีย์กล่าวอีกว่า สำหรับความเสียหายของการทุจริตคอร์รัปชันประเมินจากงบประมาณประเทศจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ พบว่ามีผู้ประกอบการ 59% ระบุไม่จ่ายเงินพิเศษแก่ข้าราชการหรือนักการเมืองที่ทุจริตเพื่อให้ได้สัญญา เป็นสัดส่วนสูงสุดรอบ 8 ปี นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2553 และเพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อนสัดส่วน 47% ขณะที่ยัง 28% ระบุว่าไม่ทราบ เพิ่มขึ้นจากครั้งที่ 35% และอีก 13% ระบุว่ายังจ่ายเงินพิเศษ ลดลงจาก 18% แม้มิถุนายนจ่ายพิเศษมีสัดส่วนลดลง พบว่าจ่ายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 5-15% ของวงเงินโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งหมด หรือจ่ายเงินพิเศษเฉลี่ย 6.54 หมื่นล้านบาท ถึง 1.96 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2559 ที่จ่ายเฉลี่ย 1-15%

"การจ่ายเงินพิเศษ 5-15% คิดเป็น 2.24-6.72 % ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดของปี 2560 และคิดเป็นสัดส่วน 0.43-1.29% ของจีดีพี หากลดการเรียกเงินสินบนทุกๆ 1% จะทำให้การคอร์รัปชันลดลง 1 หมื่นล้านบาท" นางสาวณีย์กล่าว

ชี้ช่องโหว่กม.เอื้อทุจริตฟุ้ง

นางสาวณีย์กล่าวอีกว่า นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่าง 51% เห็นว่าความรุนแรงของปัญหาคอร์รัปชันในปัจจุบัน ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน อีก 14% เห็นว่าเท่าเดิม และอีก 35% ระบุเพิ่มขึ้น ส่วนคาดการณ์ความรุนแรงปัญหาคอร์รัปชันในปีหน้ามี 46% บวกเพิ่มขึ้น 30% ลดลง 13% เท่าเดิม และ 11% ไม่ทราบ สาเหตุสำคัญเกิดคอร์รัปชันในไทย คือ ความไม่เข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมาย กระบวนการทางการเมืองขาดความโปร่งใส และตรวจสอบได้ยาก กฎหมายเปิดโอกาสให้สามารถใช้อุปสรรคที่เอื้อต่อการทุจริต ขาดกลไกการกำกับดูแลและการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ โดยรูปแบบของการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นบ่อยยังเป็นการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การให้สินบน การเอื้อประโยชน์แก่ญาติหรือพรรคพวก

(อ่านต่อหน้า 15)

ต่อจากหน้า 12

หัวคิวฟุ้ง

นางสาวณีย์กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่าง 98% ไม่เห็นด้วย ที่การทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องไกลตัว ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเองโดยตรง และมี 95% ระบุว่าไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลทุจริตคอร์รัปชันแต่มีผลงานและทำประโยชน์ให้สังคม และ 95% ไม่เห็นด้วยที่การให้สินบนให้สัญญา น้อยๆ แก่เจ้าหน้าที่รัฐเป็นเรื่องไม่เสียหาย นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่าง 56% มองการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีประสิทธิภาพ มี 14% มอง ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพปานกลาง มี 28% มองไม่มีประสิทธิภาพ

ต้นทุนชาติขยับดัชนีภาพลักษณ์

นายธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย และผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ผลสำรวจดัชนีโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมารัฐบาลปัจจุบันดูแลสถานการณ์คอร์รัปชันได้ดี แต่นานาชาติยังไม่เห็นองค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ จัดดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ในปีที่ผ่านมาให้ไทยได้คะแนน 35 จาก 38 และอันดับลดลง 101 จาก 76 ไม่ใช่ว่าไทยทำสถานการณ์ไม่ดี แต่การจัดอันดับดังกล่าวมาเรื่องการเมืองการแก้ไขกฎหมายต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกับ แต่ปีนี้สถานการณ์ในประเทศไทยดีขึ้น เห็นผลเป็นรูปธรรม จะช่วยทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศอยู่ในมิติที่ดีขึ้น

นายธนวรรธน์กล่าวว่า เรื่องสำคัญที่ภาครัฐต้องดำเนินการโดยด่วน เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คือบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวด มีมาตรการลงโทษอย่างเด็ดขาด สนับสนุนให้เครือข่าย ภาคธุรกิจ ภาคประชาชนในการตรวจสอบ เสนอสร้างจิตสำนึก จริยธรรม และคำนึงความซื่อสัตย์ และตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมือง สำหรับกลยุทธ์การแก้ไขทุจริตคอร์รัปชันที่รัฐควรให้ความสำคัญทำเป็นอันดับแรก คือ สร้างกระบวนการหรือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้โดยบุคคลภายนอก ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องการทุจริตคอร์รัปชันในระดับมหภาค เพื่อเป็นตัวอย่างการบังคับใช้อย่างจริงจัง และสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

รมช.เกษตรฯถก 8 ผู้ว่าอีสาน

ที่สำนักงานชลประทานที่ 6 อ.เมือง จ.ขอนแก่น น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เดินทางมาร่วมประชุมชี้แจงโครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ตราวงจร ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตข้าวที่มีคุณภาพ โดยได้หารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 8 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ขอนแก่น นครราชสีมา สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม พร้อมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัดและพาณิชย์จังหวัด ถึงรายละเอียดโครงการเชื่อมโยงตลาดเพื่อ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน ครอบครัว

Mattches (Mid-Day)
Circulation: 990,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 12 สิงหาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14398

หน้า: 1(บนขง), 12, 15

Col.Inch: 225.82Ad Value: 248,402

PRValue (x3): 745,206

ศิลปิน: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: แฉเปอร์เซ็นต์หัวคิวฟุ้งออกโรงอ้างถึง 1.9 แสนล.

รองรับผลผลิตข้าวอินทรีย์ของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์และข้าวนาแปลงใหญ่ GAP

น.ส.ชุติมา กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับหน่วยงานในพื้นที่ใน 8 จังหวัดภาคอีสาน เป็นแหล่งข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ได้หารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงรายละเอียดโครงการ เพื่อปรับกระบวนการผลิตในวงจรข้าวให้เกิดการเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับกลุ่มเกษตรกรอย่างแท้จริง โดยมีการจับคู่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์และข้าวนาแปลงใหญ่ GAP อย่างเป็นรูปธรรม ผู้ประกอบการจะซื้อข้าวตามคุณภาพในราคาสูงกว่าตลาด 300-500 บาท โดยผู้ประกอบการจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 และช่วยแนะนำช่องทางตลาดให้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โครงการดังกล่าวมีความตั้งใจจริงที่จะสร้างห่วงโซ่คุณค่าคุณธรรมที่ยั่งยืน ทุกฝ่ายที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่ามีความเกื้อกูลกัน เปลี่ยนจากแนวคิดเดิมๆ ที่ต่างคนต่างคิดต่างทำ มาสู่นวัตกรรมคนร่วมคิด-ร่วมทำ ยินดีที่จะร่วมกันสร้างตลาดข้าวคุณธรรม ใช้ตลาดนำการผลิต เชื่อมโยงตลาดข้าวอย่างบูรณาการ ทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่การค้าข้าวคุณธรรมจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

หนุนตลาดข้าว-นาแปลงใหญ่

"ถูกดูแลสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ชาวนาและผู้ประกอบการผลิตข้าวที่มีคุณภาพ คือผู้วิโศกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวและมีระบบตรวจสอบที่จะสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคที่ซื้อข้าวจากกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับข้าวคุณภาพดี ปลอดภัยจากสารตกค้าง คู่กับราคาที่สูงขึ้น และขอเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การค้าข้าวคุณธรรมที่ยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาไทย และร่วมกันแก้ไขปัญหารากที่อยู่กับสังคมไทยมานานให้หมดไป" น.ส.ชุติมา กล่าว และว่า โครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวอินทรีย์และข้าวนาแปลงใหญ่ GAP ครบวงจร มีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ปี 2560-2564 มีปริมาณข้าวคาดว่าจะผลิตได้ทั้งสิ้น 10 ล้านตันข้าวเปลือก กระทรวงเกษตรจะดูแลการเชื่อมโยงผลผลิตกับผู้เข้าร่วมโครงการในการรับซื้อ รวมถึงกำหนดหลัก

เกณฑ์วิธีการในการชดเชยดอกเบี้ยอย่างรัดกุม โปร่งใส ให้ผลประโยชน์ตกสู่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตอย่างแท้จริง นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะจัดสรรโควตาร้อยละ 10 ของโควตาการส่งออกข้าวไปญี่ปุ่นจำนวน 2,000 ตัน/ปี สำหรับผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ตามหลักเกณฑ์ อีกทั้งยังสนับสนุนค่าตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อการส่งออกตามตีประเทศผู้ซื้อกำหนด รวมถึงทำการตลาดและรณรงค์ให้มีการบริโภคข้าวอินทรีย์และข้าวนาแปลงใหญ่ GAP มากขึ้น

กยท.มั่นใจยางแตะ 60บ./กก.

ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) นายธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวในงานสัมมนาพิเศษเรื่องจับชีพีตราคายางพารา โอกาสและความท้าทายว่า มั่นใจว่าสถานการณ์ราคายางพารามีแนวโน้มดีขึ้น จากปริมาณความต้องการในตลาดโลกมากขึ้น โดยราคายางพาราที่เหมาะสมต้องไม่ต่ำกว่า 60 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งใกล้เคียงราคากลางของยางพาราเป้าหมายไว้ ตอนนี้ยังต่ำกว่า 60 บาท ปัจจุบันยางพาราที่ผลิตในประเทศไทยมีประมาณ 4.4 ล้านตันต่อปี แบ่งเป็นการใช้ในประเทศประมาณ 6 แสนตันต่อปี และส่งออกประมาณ 3.8 ล้านตันต่อปี หรือสัดส่วน 90%

"ความคืบหน้าเรื่องการดำเนินการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง มีวงเงินเริ่มต้น 1,200 ล้านบาท ตามนโยบายของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มอบให้ กยท. เป็นเจ้าภาพ เพื่อหารือกับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฟิวเจอร์) เบื้องต้นคาดว่าจะมีการซื้อขายยางพาราได้ประมาณ 2 แสนตัน หรือคิดเป็น 5% ของปริมาณยางพาราที่ผลิตได้ในประเทศ คาดว่าจะกระตุ้นและสร้างแรงซื้อในตลาดได้เพิ่มขึ้น ทำให้ทิศทางราคายางพารามีแนวโน้มดีขึ้น" นายธีรชัยกล่าว

นายธีรชัยกล่าวว่า การซื้อขายยางผ่านรวมควัน (RSS) ในตลาดฟิวเจอร์ ที่ร่วมมือกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขณะนี้ยังไม่พบปัญหา เพราะอยู่ในช่วงเริ่มต้นและขนาดตลาดยังเล็กอยู่ เห็นว่าควรต้องสร้างการรับรู้ให้กับนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในตลาด และใช้โอกาสสำคัญที่ไทยเป็นผู้ส่งออก

ยางพาราเป็นอันดับ 1 ของโลก มาพัฒนาตลาดซื้อขายยางพาราล่วงหน้า มั่นใจมีความเป็นไปได้ในอนาคตว่าจะเอาราคาตลาดในตลาดฟิวเจอร์เป็นราคากลางที่ใช้อ้างอิงในตลาดยางพาราโลก

ไตรมาส 4ซื้อขายยางในฟิวเจอร์

นายธีรชัยกล่าวว่า ส่วนข้อเสนอของทางตลาดฟิวเจอร์ที่อยากให้ กยท.เป็นตัวกลางในการจัดหาคลังสินค้าสำหรับส่งมอบสินค้า คาดว่าจะทำได้ภายใน 1-2 เดือนข้างหน้า หรือไตรมาส 4/2560 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการส่งมอบสินค้าได้สะดวกขึ้น

ด้านนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลท.และรองประธานกรรมการบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือทีเฟ็กซ์ กล่าวว่าทิศทางของตลาดยางพาราจะเป็นเรื่องชี้กระแสรูขี้อยู่ เชื่อว่าความต้องการซื้อขายยางพาราจะเพิ่มต่อเนื่อง ทั้งจากการส่งเสริมการใช้ยางพาราในเขตอุตสาหกรรมพิเศษและภาคใต้ รวมถึงการซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์ ซึ่งเป็ว่าในอนาคตจะมีสภาพคล่องมากขึ้นในระดับเลข 4 หลัก

น.ส.วิมลใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปริมาณการเทรดในตลาดฟิวเจอร์ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาลดลงมากขึ้น ค่าเฉลี่ยการเทรดประมาณ 100 แคมมองว่าอนาคตน่าจะมีบริษัทหลักทรัพย์เข้ามาร่วมมากขึ้น

ทอ.ฮีมเอาผิดใช้โดรนพื้นที่ทับฟ้า

ที่ตอ.บัญชาการกองทัพอากาศ (บ.ท.อ.) พล.อ.ต.พงษ์ศักดิ์ เสมงชัย โฆษกกองทัพอากาศ กล่าวถึงกรณีที พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผ.ท.อ.) ระบุว่า จะดำเนินการเอาผิดอย่างจริงจังกับบุคคลที่นำโดรนเก็บสัญญาณสถานที่ราชการและกองทัพ อากาศว่า กองทัพอากาศได้ตรวจสอบพบว่า บุคคลนำโดรนมาขึ้นบินและถ่ายภาพมุมสูงในพื้นที่กองทัพอากาศ ผลการตรวจสอบพบว่า ภาพบันทึกและนำไปเผยแพร่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องความลับทางราชการ ผ.ท.อ.จึงได้สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการ ส่วนมาตรการพิเศษในการควบคุมดูแลโดรนไม่ให้ทำการบินในพื้นที่สถานที่ราชการนั้น การใช้โดรนมีระเบียบข้อบังคับอยู่แล้ว และต้องมีการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย การเข้ามามี



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
ครบรอบ ๖๕

Masthead (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 12 สิงหาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14398

หน้า: 1(บนขวา), 12, 15

Col. Inch: 225.82 Ad Value: 248,402

PR Value (x3): 745,206

ศิลปิน: ชาว-คำ

หัวข้อข่าว: แจกเปอร์เซ็นต์หัวคิวฟุ้งชอดโลงฮังถึว1.9แสนล.

ในพื้นที่สถานที่ราชการหรือสถานที่ที่กำหนดอยู่ในประกาศของกระทรวงคมนาคมจะต้องขออนุญาต ส่วนพื้นที่กองทัพอากาศนั้นเป็นพื้นที่ทางยุทธการ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ จะมีอุปกรณ์ตรวจจับโดรน หากตรวจพบก็จะมีอุปกรณ์นำโดรนลงมา เช่น เครื่องแจมเมอร์ เพื่อรบกวนคลื่นการควบคุมและนำโดรนลงมายังพื้น

พบในพื้นที่ใช้แจมเมอร์สอย

พล.อ.ต.พงษ์ศักดิ์กล่าวว่า หากนำโดรนมาบินในพื้นที่ทางราชการ ทางเจ้าหน้าที่พบเจอคนเล่นก็จะมีอำนาจเข้าไปพูดคุยและสอบถามข้อมูลวัตถุประสงค์ที่มកทำการบิน ได้ลงทะเบียนโดรนถูกต้องหรือไม่ และเจ้าหน้าที่มีอำนาจตรวจสอบภาพที่เขาบันทึกได้ หากพบว่ามีการละเมิดความลับทางราชการก็จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย กรณีที่เจอแต่โดรนเข้ามาบินไม่พบผู้เล่นนั้น ถ้าเป็นในพื้นที่กองทัพอากาศ เราก็มีอำนาจที่จะนำลงมาโดยใช้เครื่องมือพิเศษคือแจมเมอร์ เป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เหมือนกับการตัดสัญญาณโทรศัพท์ อย่างไรก็ตาม ขอฝากผู้เล่นโดรนศึกษาข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีเป็นจำนวนมากด้วย โดยต้องหลีกเลี่ยงการบินใกล้สถานที่ราชการและสนามบิน ที่มีรัศมีห้ามเข้าใกล้ในระยะเวลา 9 กิโลเมตร และห้ามบินสูงเกิน 90 เมตร หรือ 300 ฟุต เพราะหากเกิดอุบัติเหตุจะเกิดความสูญเสียมากมายมหาศาลทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Tansakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่: จันทร์ 14 - พุธ 16 สิงหาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 4966

หน้า: 7(ข่าว)

Col.Inch: 71.10 Ad Value: 95,985

PRValue (x3): 287,955

ศิลป์: สีสี

หัวข้อข่าว: บิ๊กกอท.อ่อนเงินช่วยเหลือยางลวดใหญ่ หวังขาย60บาท/กก.

บิ๊กกอท.อ่อนเงิน ช่วยเหลือยางลวดใหญ่ หวังขาย60บาท/กก.

ตลาดยางไทยยังไม่สิ้นหวัง กอท.อ่อน
ประธานใหญ่ไชน่า โทหนานฯ ช่วย
รับซื้อยางหลายแสนตัน ทั้งในสต็อก
เก่าและลวดใหม่ หวังได้ราคา กก.ละ
60-70 บาท อีกครั้ง สร้างเสถียรภาพ
ราคายางไม่ให้ผันผวนเกินไป ด้าน
เวทีประชุม ITRC และ IRCO ระบุ
ทิศทางตลาดและราคาปรับตัวสูงขึ้น
3 ประเทศสมาชิกผู้ผลิตยางใหญ่ของโลก
เตรียมแผนระยะยาว มุ่งส่งเสริม
ใช้ยางในประเทศ

นายสีอีช สุชะอาด ผู้ว่าการการ

ยางแห่งประเทศไทย (กอท.) เปิดเผย
“ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ในกลางเดือน
สิงหาคมนี้ ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไชน่า โทหนานฯ รับเบอร์ อินดัส
ทรี กรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้ายางรายใหญ่
จากจีน จะเดินทางมาเจรจาซื้อขายพารา
จาก กอท. หลังจากเมื่อ 2 เดือนก่อน
ตัวแทนของบริษัท และอีกหลายบริษัท
จากจีนมาเจรจาซื้อขายพารา กับ กอท.
ในปริมาณหลายแสนตัน ซึ่งช่วงนั้น
กอท.ได้ให้ไชน่า โทหนานฯ ไปทำข้อ
เสนอด้านราคาและเงื่อนไขการซื้อขาย



ลดผันผวน - หากบริษัทนำเข้ายางพารารายใหญ่จากจีนซื้อยางแห้ง ยางแผ่นรม
ควันลวดใหญ่จากไทย ซึ่งส่วนใหญ่จะนำไปผลิตยางรถยนต์ จะช่วยสร้างเสถียรภาพ
ราคายางไม่ให้ผันผวนทอสมควรร และช่วยลดความผันผวนจากการซื้อขายน้ำยางสด
ที่มักจะได้รับผลกระทบจากตลาด จากข่าวลือด้านลบอยู่เสมอ

ด้วย ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอซื้อยางแห้ง
ยางแผ่นรมควัน ขอให้อยู่ในกรอบ
60-70 บาท/กก.

เกี่ยวกับเรื่องนี้ แหล่งข่าวจากวงการ
ยางพารา เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ”
ว่า การเข้ามาเจรจากับ กอท.ของตัวแทน
นำเข้ายางรายใหญ่ของจีนเมื่อ 2 เดือน
ก่อน เกิดขึ้นหลังจากราคาพารา
ภายในของไทยตกต่ำลง กก.ละหลาย
สิบบาท ทางฝ่ายไทยจึงได้เรียกกลุ่ม
ไชน่า โทหนานฯ มาเจรจาซื้อขายกัน
ใหม่อีกครั้ง โดยจะไม่มีการซื้อขายซ้ำ
หรือแบล็กลิสต์

ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายได้เจรจา
เรื่องค่าปรับที่ไชน่า โทหนานฯ จะจ่าย
ให้ไทยจากการผิดสัญญาซื้อขายจาก
องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) ก่อนจะมา
เป็น กอท.ปลายปี 2557 จำนวน 4.08
แสนตันไม่เรียบร้อยแล้ว และล่าสุด
ไชน่า โทหนานฯ ได้เข้ามาประมูลซื้อยาง
เก่าในสต็อก กอท. 3.1 แสนตันผ่านทาง
ตัวแทน คือ บริษัท เอ็มทีเอ็นเตอร์เทรต
จำกัด ไปหลายหมื่นตัน เท่ากับไทยยัง
ต้องพึ่งออร์เดอร์ขนาดใหญ่จากบริษัทนำ
เข้ายางรายใหญ่จากจีนพอสมควร เพื่อ
รักษาเสถียรภาพราคายางไม่ให้ผันผวน
เหมือนที่ผ่านมามากเกินไป

“ทาง กอท.เขายอมรับในตลาดยาง
ไทยไม่มีใครแล้ว เลยต้องเชิญผู้ซื้อจีน
รายใหญ่ๆ ที่ในอดีตผิดนัดสัญญาซื้อขาย
และส่งมอบพาราให้กับ กอท.ไป อย่าง
น้อยถือเป็นการเพิ่มผู้ซื้ออีกครั้ง การเจรจา
ซื้อขายยางรอบนี้ไม่เกี่ยวกับสัญญาเดิม
สัญญาเดิมผิดสัญญาส่งมอบยาง ไทยมี
การฟ้องร้องไปแล้ว และก็จบลงแล้ว”

ส่วนสถานการณ์ยางพาราล่าสุดนั้น
แหล่งข่าวกล่าวไว้ว่า เมื่อปลายสัปดาห์ที่
ผ่านมา ที่ประชุมร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่
อาวุโสสภาไตรภาคียางพาราระหว่าง
ประเทศ (ITRC) และคณะกรรมการ
บริษัทร่วมทุนยางระหว่างประเทศ
(IRCO's BoD) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3
สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ กรุงเทพฯ ที่
ผ่านเมานั้น ที่ประชุมได้แสดงความกังวล
เกี่ยวกับแนวโน้มราคาพาราที่มีความ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Praekachart Tansakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่: จันทร์ 14 - พุธ 16 สิงหาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 4966

หน้า: 7(ซ้าย)

Col.Inch: 71.10 Ad Value: 95,985

PRValue (x3): 287,955

คลัง: ซีซี

หัวข้อข่าว: บิ๊กกยท.อินเงินช่วยซื้อยางลดใหญ่ พวังฯชบ60บาท/กก.

ผันผวนและปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลกระทบต่อราคายางธรรมชาติ แต่ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจยังสะท้อนให้เห็นว่าราคายางจะต้องดีกว่าที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน

ฉะนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกรชาวสวนยาง และอุตสาหกรรมยางพาราแก่ประเทศผู้ผลิตทั้ง 3 ประเทศที่ประชุมจึงได้เสนอแนวทางมาตรการที่เป็นไปได้ในการเพิ่มราคายาง

โดยจากการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคายางในตลาดล่วงหน้าทั้ง 3 แห่ง ซึ่งระบุว่าตลาดล่วงหน้ามีปริมาณการขายที่สูงเกินไป กล่าวได้ว่า ในตลาดล่วงหน้าจะขายมากกว่าซื้อเมื่อเทียบกับการเติบโตของ GDP ของประเทศผู้ใช้อย่างที่เป็นบวกทั้งหมด คาดว่าความต้องการใช้ยางธรรมชาติในปีนี้จะเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจของโลกที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ ปัจจัยแวดล้อมที่มีต่อผลผลิตยางในประเทศผู้ผลิต เช่น อินโดนีเซีย คาดว่าในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะถึง จะมีผลผลิตที่ออกสู่ตลาดช้าลง ส่วนในประเทศมาเลเซียและไทยจะลดลงเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยทางสมาคมอุตสาหกรรมยางธรรมชาติแห่งประเทศไทย (ANRPC) คาดว่า จะมีการขาดดุลความต้องการซื้อยางธรรมชาติจากทั่วโลก

นายธีรช ผู้ว่าการ กยท. กล่าวเพิ่มเติมว่า ITRC และ IRCo จะยังคงติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มตลาดยางตลอดจนพิจารณามาตรการอื่น ๆ ที่เป็นไปได้ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับราคายาง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศสมาชิก ITRC จะได้รับประโยชน์สูงสุด

โดยเน้นให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการอุปสงค์และอุปทานให้สมดุล ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งประเด็นนี้ประเทศสมาชิกต่างให้การสนับสนุนแผนงานของรัฐบาลไทยในการลดพื้นที่ปลูกยางพาราอย่างถาวร ซึ่งจะเป็นการลดอุปทานของยางธรรมชาติประมาณ 360,000 เมตริกตันต่อปีในอนาคตอันใกล้

ทั้ง 3 ประเทศสมาชิกจะดำเนินการพิจารณามาตรการระยะยาวเป็นหลัก เพื่อเพิ่มการใช้ยางภายในประเทศของแต่ละประเทศให้มากยิ่งขึ้น ทั้งการก่อสร้างถนน เชื้อเพลิง ฯลฯ เป็นต้น

โดยรัฐบาลของทั้งสามประเทศมีความเชื่อมั่นต่อทิศทางของตลาดยาง และคาดว่าจะมีการปรับตัวตามปัจจัยพื้นฐานที่สะท้อนเหล่านี้

และที่สำคัญ จะให้ความร่วมมือภายใต้กรอบของ ITRC เพื่อให้เกิดเสถียรภาพด้านราคาในระยะยาว”



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Packcoektart Tanakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 14 - พุธ 16 สิงหาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 4966

หน้า: 22(ล่างซ้าย)

Col.ock: 86.01 Ad Value: 116,113.50 PRValue (x3): 348,340.50 คลิป: ซีอี

หัวข้อข่าว: สัมภาษณ์: 'วัลยา' เจน 2 Deestone ยางล้อคนไทยรุกรกลุ่มคนรุ่นใหม่ใช้ยางไทย

'วัลยา' เจน 2 Deestone ยางล้อคนไทยรุกรกลุ่มคนรุ่นใหม่ใช้ยางไทย

สัมภาษณ์

ดีสโตน (Deestone) บริษัท ยางรถยนต์เก่าแก่ของคนไทย ถือกำเนิดมานาน 40 ปี ก่อตั้ง โดย "สุวิทย์ วงศาธิยานิช" ที่เห็นว่า ขณะนั้นตลาดยางล้อมีเพียงผู้ประกอบการต่างชาติเท่านั้น ทั้งที่ประเทศไทยมีศักยภาพเป็นผู้ผลิตยางพาราชั้นนำของโลก จึงตัดสินใจก่อตั้งโรงงานผลิตยางรถยนต์ขึ้นมา

ปัจจุบันภายใต้ "ดีสโตน กรุ๊ป" มี 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ดีสโตน จำกัด, บริษัท ดีริบเบอร์ จำกัด, บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชันแนล จำกัด บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด เดิมชื่อ ดีสโตน เรเดียลไทร์ และล่าสุดบริษัท สยามทรีค เรเดียล จำกัด โดยแต่ละแห่งมีสินค้ายางรถที่แตกต่างกัน

ผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ ยางรถยนต์นั่ง นอกจากนี้ยังมียางรถจักรยาน มอเตอร์ไซด์ ยางเรเดียลรถยนต์ ยางรถบรรทุก รวมถึงยางล้อรถทางการเกษตร และล่าสุดเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับคัดเลือกจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมมือผลิตยางล้อประชารัฐ ภายใต้แบรนด์ TH TYRE

"ประชาชาติธุรกิจ" มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ "วัลยา วงศาธิยานิช" COO (Chief Operating Officer) หรือประธานฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้บริหารเจนที่ 2 ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ผู้บริหารระดับสูง ถึงแนวทางและเป้าหมายในการพัฒนาบริษัทให้เติบโต

วัลยา เล่าว่า ดีสโตน คือ ผู้ผลิตยางรถยนต์ที่เป็นของคนไทย 100% ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 40 ปี เป็นแบรนด์ขนาดกลาง ผลิตยางครอบคลุมทุกประเภท มีเทคโนโลยีครอบคลุมทุกอย่าง โดยมี



วัลยา วงศาธิยานิช

คุณพ่อ คุณสุวิทย์ วงศาธิยานิช เป็นคนก่อตั้ง ซึ่งแบ่งกรรมสิทธิ์ของพ่อเป็นวิศวกรเคมี เริ่มต้นจากธุรกิจนำเข้าเคมีภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ แล้วก็มองเห็นศักยภาพว่าตลาดล้อรถยนต์ยังมีรูม เพราะในสมัยนั้นเรามีแค่แบรนด์ชั้นนำ ไม่มีแบรนด์ย่อยในประเทศไทย จึงเป็นความท้าทายที่เมื่อเห็นช่องว่างของโอกาสก็ตัดสินใจทำ แล้วเราทำงานหนักทำให้ผลตอบแทนที่ได้อยู่ในด้าน

บวก เดิมโตปีละ 20%

"เราได้เทคโนโลยีจากการที่ญี่ปุ่นเลือกไทยเป็นฮับของการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุด นอกจากนี้ยังเรียนรู้จากได้ทั้ง ยุโรป และอเมริกา ดังนั้นเรามีความรู้ที่เราพัฒนาหลายปี รวมทั้งเรามีประสบการณ์การทำงานร่วมกับการรับจ้างผลิตกับแบรนด์ชั้นนำมาอย่างยาวนาน"

ปัจจุบันกำลังการผลิตของกลุ่มบริษัท



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Package: Tarakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 14 - พุธ 16 สิงหาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 4966

หน้า: 22 (ล่างซ้าย)

Col. Inch: 86.01 Ad Value: 116,113.50 PR Value (x3): 348,340.50 คลิป: ซีซี

หัวข้อข่าว: สัมภาษณ์: 'วัลยา' เจน 2 Deestone ยางล้อคนไทยรูดกลุ่มคนรุ่นใหม่ใช้ยางไทย

ดีสโตนอยู่ที่ปีละ 200,000 ตัน และกำลังจะขึ้นไปที 250,000 ตัน ในปี 2561 จากโรงงานทั้ง 5 แห่ง โดย 2 แห่งอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร และอีก 3 แห่งอยู่ในจังหวัดนครปฐม เพื่อมีการขยายการลงทุนเพิ่มทุก 7 ปี และคาดว่าจะเข้าสู่ตลาดหลักทวีปเอเชียในปี 2562

วัลยา กล่าวไว้ว่า สำหรับตลาดของดีสโตนสัดส่วนการส่งออก 70% เข้าสู่ตลาดโลกตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 ประเทศที่ส่งออกมากที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา สินค้าได้รับการรับรองคุณภาพทั้งจากอเมริกาและยุโรป โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียเราเป็นที่ยอมรับอย่างสูง สินค้ากลุ่มหลัก คือ ยางรถยนต์นั่ง ภายใต้ 2 แบรนด์ คือ deestone และ thunderer โดยเป็นคนละกลุ่มลูกค้า คนละช่องทางจัดจำหน่าย

ส่วนอีก 20% เป็นสัดส่วนภายในประเทศ โดยมองว่าตลาดในประเทศยังคงเป็นของ นิว จีอบเบอร์ คือ ตลาดกลางที่สรรหาสินค้าที่มีคุณภาพดีเยี่ยม แต่ราคายุติธรรม ปัจจุบันเรามีจำหน่ายผ่านตัวแทนขายยางทั่วไป ซึ่งมั่นใจว่าจากวันนี้ไปคนที่บริโภคข้าวจะเริ่มมองหาแม้ว่าการแข่งขันตลาดยางล้อจะสูงมาก วัลยา บอกว่า ไม่น่ากังวล เนื่องจากดีสโตนไม่ได้สู้กับใคร เราสู้กับตัวเราเองมาตลอด ตลอดเส้นทางการเติบโตของดีสโตนได้มาจากการแข่งขันกับตัวเอง ถือว่าเป็นการชาญฉลาดมาก แล้วเราต้องทำให้อยู่รอดจริง ๆ ซึ่งการแข่งขันกับตัวเองแบบนี้จะนำไปสู่การรักษาความสามารถในการแข่งขันได้ตลอดเวลา

"ที่จริงตลาดล้อในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมากอยู่แล้ว แม้ว่าจะไม่มีผู้ประกอบการจีนเข้ามา เนื่องจากประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยางพาราที่ใหญ่ที่สุด เป็นประเทศที่เหมาะสมที่สุดที่จะผลิตยางล้อ เพราะฉะนั้นจะมีคู่แข่งเข้ามา มีโรงงานเข้ามาตั้งเยอะ

กลายเป็นเรื่องดีสำหรับผู้บริโภคที่จะได้เปรียบในเกมนี้ และในส่วนของดีสโตนเอง เราพยายามที่จะเสริมสร้างฐานของเราให้แข็งแกร่ง ในการทำการตลาด ต้องมีฐานลูกค้าที่เหมาะสม แข็งแรง และมีสินค้าที่คุณภาพดีเข้ามานำเสนอ"

ด้วยมาตรฐานต่าง ๆ วันเมื่อดีสโตนเป็น 1 ในบริษัทคนไทยที่ได้รับคัดเลือกจากการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. ในการร่วมมือสร้างแบรนด์ยางล้อประจำรัฐหลักการค้าว่า ๆ คือ การพยายามสรรหาช่างล้อที่ผลิตโดยคนไทย และรับประกันคุณภาพโดยการยางแห่งประเทศไทย แล้วเอามานำเสนอให้ผู้บริโภคคนไทยได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพที่ผลิตโดยคนไทยในราคายุติธรรม ภายใต้แบรนด์

TH-TYRE ซึ่งถือเป็นโคแบรนด์ร่วมกันระหว่าง ดีสโตน ไทย ไทร์ และ กยท. ปัจจุบันสินค้าทั้งหมดมี 8 รุ่นที่นำเสนอในตลาด และขณะนี้ กยท.อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการของผู้บริโภคเพื่อที่จะนำเสนอสินค้าให้ครบทุกประเภท

"กยท.พอใจมาตรฐานและความสามารถในการผลิตของดีสโตนที่ครอบคลุมสินค้าได้ทุกเช็กเมนต์จากการร่วมมือครั้งนี้ เราเล็งเห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เราจะเข้าไปถึงตลาด เข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภคที่เราอาจจะยังมีช่องว่างที่เราเข้าไปไม่ถึง โดยเฉพาะเกษตรกร หรือ สหกรณ์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ กยท. เพราะเราก็อยากให้ทางผู้บริโภคเล็งเห็น และอยาก

โปรโมตให้ตลาดโลกได้รู้ว่าเรามีสินค้าที่เป็นแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทย"

วัลยา บอกอีกว่า จาก

นี้ไม่เพียงเห็นการทำตลาดมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแผนการทำ พี.อาร์. แผนการขายงาน และจะเริ่มเห็นว่าเราได้ทำธุรกิจตัวอื่น ๆ ด้วย แต่ยังคงเกี่ยวกับยางรถยนต์อยู่ เช่น การเข้าไปพัฒนาจุดจำหน่ายการทำแบรนด์ร่วมกับ

TH-TYRE มีจุดจำหน่ายที่ทันสมัยมากขึ้น ย้ำกันชัด ๆ ว่า ผู้บริหารรุ่นที่ 2 ของดีสโตนพร้อมแล้ว ที่จะนำทัพบุกหนักตลาดยางล้อเพื่อสร้างฐานที่แข็งแกร่งก่อนนำเข้ตลาดในอีก 2 ปีข้างหน้า



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ

Store Noth
Circulation: 900,000
Ad Rate: 550

Section: First Section/เกษตร

วันที่: จันทร์ 14 สิงหาคม 2560

ปีที่: 68

ฉบับที่: 23485

หน้า: 12(ขวิ)

Col.Inch: 21.33 Ad Value: 18,130.50 PRValue (x3): 54,391.50

ศิลปิน: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กยท.เตือนภัยเกษตรกรสวนยางเฝ้าระวังโรคใบร่วงช่วงหน้าฝน

กยท.เตือนภัยเกษตรกรสวนยาง เฝ้าระวังโรคใบร่วงช่วงหน้าฝน

กยท. ดร.วิรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝน ถือเป็นช่วงที่เชื้อราไฟทอปทอรา (Phytophthora) หรือโรคใบร่วง มักจะระบาดหนัก โดยเฉพาะสวนยางพารา ซึ่งเชื้อราไฟทอปทอราจะเข้าทำลายส่วนต่างๆ ของต้นยาง ได้แก่ ฝัก ใบ กิ่งก้าน และหน่วกิ่งตาย ฝักที่ถูกทำลายจะเน่าดำ ค้างอยู่บนต้น ไม่แตก และร่วงหล่นตามธรรมชาติกลายเป็นแหล่งพักตัวของเชื้อ และที่สำคัญ ผลผลิตยางจะเริ่มลดลงถ้าเชื้อราไฟทอปทอราระบาดทำให้ใบร่วงมากกว่า 20% และหากปล่อยให้โรคระบาดโดยไม่มีการควบคุมใบจะร่วงถึง 75% ส่งผลให้ผลผลิตลดลง 30-50% ซึ่งลักษณะอาการเกษตรกรสามารถสังเกตได้ต้นชั้ดที่ก้านใบจะปรากฏรอยแผลช้ำสีน้ำตาลเข้มถึงดำตามความยาวของก้านใบ แผลบริเวณที่เป็นทางเข้าของเชื้อ มักมีหยดน้ำยางเล็กๆ เกาะติดอยู่ เป็นผลทำให้เกิดใบร่วงทั้งที่ใบยังมีสีเขียวสดอยู่เนื่องจากเชื้อสร้างเนื้อเยื่อ abscission

layer โดยเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น สภาพอากาศเหมาะสมต่อการเติบโตของเชื้อราไฟทอปทอรา พันธุ์ยางที่ปลูกอ่อนแอ

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวไว้ว่า สำหรับความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝน และจำนวนวันฝนตก เชื้อนี้ต้องการน้ำเพื่อการขยายพันธุ์ จึงระบาดได้ดีในสภาพอากาศเย็นฝนตกชุก มีความชื้นสูงต่อเนื่องอย่างน้อย 4 วัน เช่น หน้าฝน หรือมีน้ำท่วมขัง และมีแสงแดดน้อยกว่า 3 ชั่วโมง ต่อวัน ทั้งนี้วิธีการป้องกันเกษตรกรควรปลูกยางพันธุ์ต้านทานโรค เช่น RIT 251 และ RIT 408 หมั่นกำจัดวัชพืชและตัดแต่งกิ่งในสวนยาง ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นในสวนยาง เมื่อพบโรคให้ใช้สารเคมี metalaxyl หรือ fosetyl-AI พาที่หน่วกิ่งเพื่อป้องกันโรคเส้นดำ เนื่องจากเป็นเชื้อเดียวกันต้นยางใหญ่ที่เกิดใบร่วงอย่างรุนแรงจนใบร่วงหมด ควรหยุดกรีดยาง และใส่ปุ๋ยบำรุงต้นยางให้สมบูรณ์



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ
รวมข่าว

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

วันที่: อังคาร 15 สิงหาคม 2560

ปีที่: 68

ฉบับที่: 21756

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 6.89 Ad Value: 11,024

PRValue (x3): 33,072

ฉบับ: ข่าว-คำ

คอลัมน์: ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: พัฒนาฯ



พัฒนาฯ: นายทูลสุข ตูณมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า เพื่อผลักดันให้เกษตรกรชาวสวนยางเห็นถึงความสำคัญและพัฒนาสวนยางไปสู่มาตรฐานระดับสากล FSC (Forest Stewardship Council) กยท.ได้เชิญสำนักงานวิชาการระหว่างภาคเอกชน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท สยามฟอเรียสเมเนจเม้นท์ จำกัดและบริษัท ฟอเรียสโซลูชั่น จำกัดเพื่อร่วมดำเนินโครงการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนในพื้นที่สวนยางภาคใต้ตอนบน จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง และประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 50,000 ไร่.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ
รวมภัย

Trial Rate (Mid-3ay)
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 3,000

Section: First Section/วิเทศการ-เกษตร

วันที่: อังคาร 15 สิงหาคม 2560

ปีที่: 68

ฉบับที่: 21756

หน้า: 7(กลาง)

Col.Inch: 45.56 Ad Value: 136,680

PRValue (x3): 410,040

ศิลปิน: ทีที

หัวข้อข่าว: แนะนำมือใหม่ปลูกยางจัดการแปลงหลังน้ำลด

ชาวปฎุภาน้ำท่วมสวนยางในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกยางใหม่ มีเกษตรกรหลายรายยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปฎุภาน้ำท่วมและดูแลสวนยางหลังจกน้ำลด

เพื่อให้การดูแลยางถูกต้อง ร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ร่าการการยางแห่งประเทศไทย (อชท.) และว่า ศักยภาพของสวนยางที่มีอายุแรกปลูกไม่เกิน 3 ปี จะทนต่อภาวะน้ำท่วมขังได้ประมาณ 2 สัปดาห์ หากอายุเกินกว่า 3 ปี จะทนได้เพียง 2 เดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระดับและคุณภาพของน้ำท่วม ถ้าใช้น้ำเน่าเสีย

จะทนได้น้อยลง แต่เมื่อน้ำท่วมลดลงแล้ว เกษตรกรยังไม่ควรเข้าไปเหยียบย่ำในแปลงปลูกทันที ควรรอให้พื้นดินแห้งสนิทและมีรากเริ่มงอกแล้วจึงเข้าไปแล้วเดินเบาๆ จึงค่อยออกสำรวจแปลงปลูก

หากพบว่า ต้นยางล้มและตายสมารถกว่า 50% เช่น ยางไร่ละ 76 ต้น หากเหลือ 38 ต้นก็



ไว้ ต้องดูว่าต้นยางที่เนือรอดอยู่นั้น อยู่ติดกันหรือกระจ่ายห่างแปลง เพราะจะมีผลต่อการดูแลรักษา ถ้าตัดไว้หรือการกรีดยางที่จะต้องฉิมโคลนกว่า จากยางต้นหนึ่ง ตัวนั้นควรจะโค่นทิ้งไป หรือปลูกซ่อมเสริมให้สมอต้นให้แปลง

ส่วนต้นยางที่ปลูกซ่อมแทน ควรจะปลูกซ่อมเฉพาะต้นที่มีอายุ 1-2 ปีเท่านั้น หากเป็นต้นยางมีอายุมากกว่านี้แล้ว ไม่ควรปลูกซ่อมเฉพาะต้นยางที่ปลูก



แนะนำมือใหม่ปลูกยาง จัดการแปลงหลังน้ำลด

ซ่อมแซมมาใหม่ จะเจริญเติบโตไม่ทันต้นอื่นเนื่องจากจะถูกต้นข้างเคียงแย่งแสงอากาศและน้ำไปจนหมดปลูกไปต้นจะผลกระแสรึ้น ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมา

ร.ธีรช แนะนำอีกว่า หากปริมาณน้ำท่วมสูงมากถึงรอยรืแตกอาจทำให้เชื้อราเข้าทำลายได้ง่ายส่งผลให้เกิดโรคเส้นดำหรือหน้ากรีดยางน้ำลายเมื่อกษตรกรควรหยุดกรีดยางและใช้สารเมทาแลกซิลหาที่แสดงโรคทุกต้นปลูกที่ติดต่อกันจนกว่าจะหายส่วนต้นยางที่เอน หรือล้มต้นไว้เนื่องจากถูกลมพายุพัดควรแก้ไขด้วยการตัดแต่งกิ่งก้านต้นที่เหลือ หรือ



เอียงออกไป หากตัดแล้วต้นยังเอนอยู่ควรใช้เชือกหรือโซ่ไม้ลำอื่นให้ถ่วงต้นไว้

พื้นที่ใหม่มีน้ำท่วมยังไม่แห้งสนิท ไม่ควรใส่ปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยชีวภาพ เพราะจะทำให้ธาตุไนโตรเจนที่อยู่ในรูปของไนเตรต จะเปลี่ยนไปเป็นไนไตรต์ส่งผลให้เกิดภาวะความเป็นพิษต่อต้นยางได้ ควรรอให้ดินแห้งสนิทและมีรากงอกแล้วค่อยใส่ปุ๋ยในช่วงฤดูฝนปีต่อไปจะดีกว่า

เกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบปฎุภาน้ำท่วมสวนยางยังไม่เข้าใจวิธีการแก้ไขให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยยาง 0-7788-1960-1 ในเวลาราชการ.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยโพสต์

Total Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 350

Section: First Section / เศรษฐกิจ

วันที่: อังคาร 15 สิงหาคม 2560

ปีที่: 21 ฉบับที่: 7585

Col.Inch: 30.10 Ad Value: 25,585

ภาพข่าว: แนวโน้มดี

หน้า: 7 (ข่าว)

PRValue (x3): 76,755

ศิลปิน: ช่าง-คำ



แนวโน้มดี • นางเกศรา มีบุญศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดสัมมนา “จับทิศ พืชราคาอย่างพารา โอกาสและความท้าทาย” ซึ่ง บมจ.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ประเทศไทย) จัดร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยมีผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในแวดวงยางมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง คาดว่าครึ่งหลังปี 2560 ราคาพาราจะมีแนวโน้มดีขึ้น จากปัจจัยสนับสนุนคือราคาน้ำมันและเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัว รวมถึงภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวหน้า

Size 8x
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/สายปฐมกรรม

วันที่: เสาร์ 12 สิงหาคม 2560

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13260

หน้า: 9(บนขวา)

Col.Inch: 58.40 Ad Value: 52,560

PRValue (x3): 157,680

ศิลปิน: ชาว-คำ

โฆษณา: ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง การ...



ที่มายูกา โหตุ มหาราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง การยางแห่งประเทศไทย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

ครบรอบ ๖๕

Daily News (Mid-Day)
Circulation: ๘10,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 14 สิงหาคม 2560

ปีที่: - ฉบับที่: 24777

หน้า: 14(ล่าง)

Colloc: 70.27 Ad Value: 154,594

PRValue (x3): 463,782

ศิลปิน: ธีลี

หัวข้อข่าว: ตามไปตุ๊กกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านตาชี ผลิตภัณฑ์เพิ่มพลังซัก

ตามไปตุ๊กกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านตาชี ผลิต‘มะเฟืองมหัศจรรย์’เพิ่มพลังซัก

“ในช่วงแรกก็นำออกสู่ตลาด ก็ไม่มีใครรู้จักว่าจะนำไปใช้ทำอะไร แต่พอมีคนซื้อไปใช้แล้วบอกต่อๆ กัน ทำให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ เพราะนำไปใช้ในการซักผ้า มะเฟืองมหัศจรรย์ จะช่วยเพิ่มพลังในการซัก เพิ่มแรงขยี้ ทำให้ผ้าสะอาดขึ้น ลดผงซักฟอกสามารถตอบโจทย์ได้จริง”

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหลายกลุ่ม พยายามที่จะหาอะไรใหม่ๆ มาเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก เหมือนกับ กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางและผลิตกล้วยตากชี หมู่ 1 ต.ตาชี อ.ชะงอ จ.ยะลา ซึ่งถือเป็นวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร ที่สามารถปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถตอบโจทย์ต่อการตลาดได้อย่างดี จึงถือเป็นต้นแบบที่นักศึกษา

นายสารพิช ยูชี๊ะ หัวหน้าฝ่ายผลิต ผลิตภัณฑ์ตากชี กล่าวว่า ปกติทางกลุ่มได้รับซื้อกล้วยจากชาวบ้านในพื้นที่อยู่แล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้นักศึกษาเข้ามาทำางแผนรวมกัน ซึ่งยางแผ่นรมควันจะมียางฟอง ยางขยี้ซึ่งยางขยี้ดี ส่วนยางขยี้ดีก็ขายไปในราคาลด แต่ส่วนยางฟอง ยางขยี้ซึ่ง ซึ่งราคาต่ำ จึงเจอภาวะราคาขยี้ตกต่ำก็จึงขายไม่ได้ราคา ทางกลุ่มจึงคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะได้ช่วยกลุ่ม จึงได้มีแนวคิดที่จะทำผลิตภัณฑ์จากยางพารา เริ่มแรกได้ทุนสนับสนุนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้ทำแผ่นยางสมุนไพรสด แต่ที่ผลิตปัญหาก็เป็นข่าวจากการทำของเอกชน



ส่งผลกระทบต่อสมาชิกกลุ่ม ทำให้ไม่สามารถทำแผ่นยางสมุนไพรสดออกขายได้ แต่เนื่องจากทางกลุ่มมีเครื่องมือ จึงได้ไปปรึกษา และเข้าร่วมโครงการของสถาบันวิจัยยาง ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี มีอาจารย์จากภาควิชา



เทคโนโลยียาง ให้คำปรึกษา จนกระทั่งคิดค้นทำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ ขึ้นได้คือ ‘มะเฟืองมหัศจรรย์’ ตัวนี้ ที่มีกรรมวิธมาจากเดิมซึ่งมีการทำเป็นรูปทรงกลม ในต่างประเทศ และมีราคาสูง แต่ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับ ‘มะเฟืองมหัศจรรย์’ ก็มีความใกล้เคียงกัน

“กำลังการผลิตในขณะนี้ ทางกลุ่มใช้หัวพิมพ์แค่หัวเดียวก็สามารถผลิตได้ประมาณวันละ 500 ชิ้น ซึ่งเมื่อผลิตเสร็จจะนำมาแช่ในถังอุณหภูมิ 3 ชั้น เจลลี่สามารถผลิตได้วันละประมาณ 150-200 แพ็คต่อวัน ในขณะนี้



ขายส่งในราคาแพ็คเกจ 100 บาท ในตลาดขายที่ 120-150 บาท ต่อแพ็คเกจ” นายสารพิช กล่าว นางวรรณัดดา พงษ์มณี รองประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารตากชี กล่าวว่า ในช่วงแรกที่นำออกสู่ตลาด ก็ไม่มีใครรู้จักว่าจะนำไปใช้ทำอะไร แต่พอมีคนซื้อไปใช้แล้วบอกต่อๆ กัน ทำให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ เพราะนำไปใช้ในการซักผ้า ‘มะเฟืองมหัศจรรย์’ จะช่วยเพิ่มพลังในการซัก เพิ่มแรงขยี้ ทำให้ผ้าสะอาดขึ้น ลดการไหม้ซึ่งซักฟอก สามารถตอบโจทย์ได้จริง จากการทดสอบจะพบว่าซักที่สภาพปกติ เมื่อใช้ ‘มะเฟืองมหัศจรรย์’ ลงไปซักด้วยก็สะอาดขึ้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

ครอบครัว

Daily News (M14-Day)
Circulation: ๘10,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 14 สิงหาคม 2560

ปีที่: - ฉบับที่: 24777

หน้า: 14(ล่าง)

Col.Inch: 70.27 Ad Value: 154,594

PRValue (x3): 463,782

ศิลปิน: ทีที

หัวข้อข่าว: ตามไปกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านตาฮี นวัตกรรมเพื่อเกษตรกรเพิ่มพลังรัก



กว่าเดิม ส่วนวิธีการใช้ก็ไม่ยาก ให้นำไปใส่ในถังซัก โด่งซักฟอก แล้วใส่ก็ ปั่นซักตามปกติ ส่วนเรื่องของกลิ่นยางพารา โดยธรรมชาติของยางพาราจะมีกลิ่น แต่กลิ่นยางพาราของ “มะเหมือดนงกรณ์” นี้จะไม่มีผลกระทบกับเสื้อผ้า กลิ่นไม่ติดเสื้อผ้าแน่นอน และใช้ได้กับผ้าทุกประเภท ทั้งผ้าไหม ผ้าฝ้าย เสื้อผ้าทั่วไป

รองประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปยางบ้านตาฮี บอกอีกว่า หลังจากที่ผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายในตลาด ได้มีลูกค้าเริ่มสั่งกันมากขึ้น ล่าสุดส่งเข้าไปขายในห้างสรรพสินค้าอีกด้วย ส่วนรายได้ของสมาชิกหลังจากที่ทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกจำหน่าย ทำให้มีรายได้เพิ่มมากกว่าเก่า ปกติราคาของใบปัจจุบันประมาณ 30 บาท ต่อถักโกลัม แต่ตอนนี้เข้าสู่โกลัมเกรด 4.0 ของรัฐบาลด้านอุตสาหกรรมยาง เมื่อมาเพิ่มมูลค่ายาง จากเดิมตั้งชุมชน 10 บาท ก็ขายได้ 20 กว่าบาทต่อชิ้น มีสื่อรายได้ที่เพิ่มขึ้นของสมาชิก

“ปัจจุบันมีสมาชิก 177 คน มีทุนเรือนหุ้น 2,769,100 บาท ซึ่งได้จัดเป็นวิสาหกิจชุมชน และต่อไปจะเปลี่ยนเป็นกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาฮี เพื่อตอบสนองนโยบายการยางแห่งประเทศไทย” นางวรรณัดดา กล่าว

นงนุช ไร่



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Tarakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,300

Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 14 - พุธ 16 สิงหาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 4966

หน้า: 22(บน), 23

Col. Job: 106.64 Ad Value: 143,964

PR Value (x3): 431,892

ศิลปิน: พีพี

หัวข้อข่าว: 'ค้าปลีก-ห้างร้าน' หาดใหญ่อดควมเจอ2เตียงซื้อไม้พื้นราคาฮวบ-มาเลย์เที่ยว

'ค้าปลีก-ห้างร้าน' หาดใหญ่ยอดร่วง เจอ2เตียงกำลังซื้อไม้พื้นราคาฮวบ-มาเลย์เที่ยว



ขบเขา - ภาวะการค้าขายในอำเภอหาดใหญ่ต่อเนื่องไปจนถึงอำเภอสะเตง จังหวัดสงขลา ชายแดนไทย-มาเลเซีย ค่อนข้างเงียบเหงา ยอดขายสินค้าของร้านอาหาร ร้านค้าต่าง ๆ ลดลงกว่า 50% เนื่องจากกำลังซื้อไม่ดีจากราคาอาหารตกต่ำ นักท่องเที่ยวมาเลย์เข้ามาน้อยและใช้จ่ายน้อยลง

ค้าปลีก ร้านอาหาร โรงแรมเมืองหาดใหญ่ขบเขาหนัก แม้ค้าตลาดไนท์พลาซ่าเกือบ 1,000 ล็อกนั่งตบยอดขายฮวบกว่า 50% เหตุกำลังซื้อคนไทยทรุดจากราคาอาหารตกต่ำ ขณะที่นักท่องเที่ยวมาเลเซียหดหายเงินจึงกีดอ่อนค่า ใช้จ่ายน้อยลง ร้านค้าทยอยปิดกิจการ เซ้งร้าน

นายกวิศพงษ์ ลีวิธนนท์สกุล ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา และเจ้าของห้างเคแอนด์เค ซูเปอร์ค้าส่ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เปิดเผยว่า ภาวะการค้าปลีกโดยรวมของหาดใหญ่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2558 ประมาณ 5% และปีที่แล้ว 2559 ประมาณ 11% และสถานการณ์ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 ลดลงประมาณ 23% สำหรับ

กิจการค้าส่งของตนยอดขายลดลงไปกว่า 20% ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาคค้าขายปลีกคือราคาอาหารตกต่ำต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีนี้ รวมทั้งสาเหตุจากนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียมีการจับจ่ายน้อยลง

สำหรับยอดขายสินค้าที่ลดลงมากที่สุดคือ กลุ่มสินค้าหุ้มเฟอร์ ส่วนสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยผู้บริโภคหันไปซื้อชิ้นเล็กมากขึ้น อย่างไรก็ตามคาดว่าทิศทางการค้าปลีกน่าจะดีขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 นี้ ซึ่งภาครัฐและเอกชน/ซีพีพลาซ่าเออร์จะต้องร่วมกันจัดกิจกรรมอีเวนต์ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว การบริโภคและการจับจ่ายใช้สอยด้วย

ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักงานภาคใต้ (อปท.) รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ไตรมาส 2 ปี 2560 ในด้านการอุปโภคบริโภคขยายตัวชะลอลงตามการชะลอตัวของยอดขายสินค้าในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ เนื่องจากประชาชนยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย ส่วนหนึ่งเป็นผลจากรายได้นอกภาคเกษตรที่ค่อนข้างทรงตัว

ด้านนายสุทัศน์ ไชยเพชร เจ้าของร้านจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปในตลาดไนท์พลาซ่า บริเวณสถานีขนส่งหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กล่าวว่า ตลาดไนท์พลาซ่า เป็นตลาดคนกลางคืนขนาดใหญ่เปิดดำเนินการมาแล้ว 20 ปี บนเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ โดยมีล็อกจำหน่ายสินค้าทุกประเภท ร้านอาหาร ฯลฯ เกือบ 1,000 ล็อก เป็นที่นิยมของชาวไทย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prockokart Tarakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 14 - พุธ 16 สิงหาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 4966

หน้า: 22(บน), 23

Col.Inch: 106.64 Ad Value: 143,964

PRValue (x3): 431,892

ศิลปิน: ธีธี

หัวข้อข่าว: 'ค้าปลีก-ห้างร้าน' หาดใหญ่อดคว่ำเงอ2เต็งค่าลิ้ซื้อไม้พื้นราคาอรบ-มาเลย์เหือว.



และชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะชาว มาเลเซีย เป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการเกือบ 50% ซึ่งในช่วงสถานการณ์ปกติ สามารถขายออกขายเฉลี่ยได้วันละกว่า 1 ล้านบาท หรือประมาณ 40 ล้านบาทต่อเดือน

ปัจจุบันสถานการณ์น่าเป็นห่วงมาก เพราะยอดขายของร้านค้าต่าง ๆ ตกลงมากไม่ต่ำกว่า 50% และในบางวันพ่อค้าแม่ค้าบางรายขายสินค้าไม่ได้เลย ซึ่งสภาพเช่นนี้เกิดขึ้นมาหลายเดือนแล้ว นับตั้งแต่ค่าเงินริงกิตของมาเลเซียอ่อนค่าลงมาอยู่ในอัตรา 7.70 บาทต่อริงกิต ซึ่งรัฐบาลควรวางวิธีที่จะอำนวยความสะดวก

สะดวกให้ชาวมาเลเซีย และสิงคโปร์เข้ามาใช้จ่ายเงินในหาดใหญ่ให้มากขึ้น

เช่นเดียวกับนายชจร มุสิกะ เจ้าของร้านเอ็นตูมินิมาร์ท อ.หาดใหญ่ กล่าวว่า ภาพรวมค้าปลีกขนาดเล็ก/รายย่อย ยอดขายตกไปกว่า 50% เนื่องจากผู้บริโภคประหยัดการใช้จ่ายและไม่มีการสั่งซื้อ เพราะราคายางพาราไม่ดี รวมทั้งนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยววันน้อย ซึ่งร้านค้าส่วนหนึ่งได้ทยอยปิดตัว และแข็งร้าน

ด้านผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารใน อ.หาดใหญ่ กล่าวว่า ภาวะการค้าขายใน

หาดใหญ่และธุรกิจท่องเที่ยวด้านนอก เทศบาลตำบลสำนักขาม อ.สะเตาะ แนวพรมแดนไทย-มาเลเซียซบเซาหนัก โดยเฉพาะร้านอาหารขนาดเล็ก ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารจุ่มจิ้ม ร้านหมูกระทะ ร้านก๋วยเตี๋ยว ข้าวมันไก่ แผลงผลไม้ ร้านเสื้อผ้า มินิมาร์ตไนท์พลาซ่า รวมทั้งกิจการโรงแรม ซึ่งเป็น

ผลสะท้อนจากเศรษฐกิจในประเทศ มาเลเซียชะลอตัวและค่าเงินริงกิตตกต่ำ ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวหาดใหญ่น้อยลงและมีการจับจ่ายลดลงเช่นกัน อีกทั้งยังมีอุปสรรคด้านการอำนวยความสะดวกการเข้าออกบริเวณด้านพรมแดนด้วย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

โพสต์ทูเดย์

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 1,100

Section: ธุรกิจตลาด/ทุนตลาดทุน

วันที่: อังคาร 15 สิงหาคม 2560

ปีที่: 15

ฉบับที่: 5304

หน้า: B4(ล่าง)

Col. Inch: 48.32 Ad Value: 53,152

PRValue (x3): 159,456

ศิลปิน: ซีซี

หัวข้อข่าว: STAขาดทุน2พันล้าน ธุรกิจยางยังผันผวนตามราคาต้องลดกำลังการผลิตหนีความเสี่ยง

STAขาดทุน2พันล้าน

ธุรกิจยางยังผันผวนตามราคาต้องลดกำลังการผลิตหนีความเสี่ยง

โพสต์ทูเดย์ - ราคายางพาราผันผวนแรง ดูดครีตริงแอกโร พลิกขาดทุน 2,080 ล้านบาทธุรกิจดูมืออย่างลดเสี่ยง ไทยรับเบอร์ ได้กลุ่มน้ำยางชั้นช่วย

บริษัท ศรีตริงแอกโรอินดัสทรี (STA) แจ้งว่า ไตรมาส 2 ขาดทุนสุทธิ 2,080.05 ล้านบาท เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนมีกำไรสุทธิ 801.54 ล้านบาท

สำหรับงวด 6 เดือน ขาดทุนสุทธิ 2,072.49 ล้านบาท เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนมีกำไรสุทธิ 635.91 ล้านบาท

STA รายงานว่า อุตสาหกรรมยางธรรมชาติในไตรมาส 2 ยังคงได้รับผลกระทบอย่างสูงจากความผันผวนของราคา ซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของราคาในตลาดซื้อขายล่วงหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดเซี่ยงไฮ้ฟิวเจอร์ (SHFE) ของจีนที่มีปริมาณการซื้อขายรวมในไตรมาสที่ผ่านมาสูงถึง 433.8 ล้านตัน คิดเป็นปริมาณที่สูงถึงกว่า 35 เท่า หากเทียบกับปริมาณการบริโภคยางธรรมชาติทั้งปี 2559 ที่ 12.6 ล้านตัน

จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ไตรมาส 2 รายได้จากการขายลดลง 19.8% จากไตรมาสแรก แต่เพิ่มขึ้น 22% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน หลังบริษัทลดกำลังการผลิตและยอดขายลง 17.5% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และ 23.3% จากไตรมาสแรกสู่ระดับ 2.98 แสนตัน

เหตุผลในการลดกำลังการผลิตเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบต่อการทำกำไร (ซึ่งไม่ได้เกิดจากปัจจัยพื้นฐานของอุปสงค์ และอุปทานยางธรรมชาติ) เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวลงในสัดส่วนน้อยกว่าราคาขายอ้างอิงตามราคาขงพาราตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์ หรือตลาดไซคอม (SICOM) ทั้งนี้ ยางแห้งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของ STA และราคาซื้อขายอ้างอิงราคาตลาดไซคอมเป็นหลัก

STA แจ้งว่า ไตรมาส 2 ที่ผ่านมาถือเป็นครั้งแรกที่รับรู้รายได้จากการขายดูมมืออย่าง 2,623.3 ล้านบาท หลังเข้าซื้อหุ้นเพิ่มในบริษัท ศรีตริงโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากเดิมถือ 40.2% เป็น 90.2% ส่งผล



ให้มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวเพิ่มขึ้น 117.8% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน

ทั้งนี้ ธุรกิจดูมมืออย่างถือเป็นธุรกิจที่มีอัตรากำไรที่ดี และมีความผันผวนต่ำเมื่อเทียบกับยางกลางน้ำ บริษัทจึงมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 1.6 หมื่นล้านชิ้น/ปี จากเดิมที่มีกำลังการผลิต 1.4 หมื่นล้านชิ้น/ปี โดยคาดว่าจะกำลังการผลิตส่วนเพิ่มจากเสร็จสมบูรณ์ต้นไตรมาส 2 ปี 2561 สอดคล้องกับทิศทางในอนาคตที่



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

โพสต์ทูเดย์

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 1,100

Section: ธุรกิจตลาด/ทุนตลาดทุน

วันที่: อังคาร 15 สิงหาคม 2560

ปีที่: 15

ฉบับที่: 5304

หน้า: 84(ถ้า)

Col.Inch: 48.32 Ad Value: 53,152

PRValue (x3): 159,456

ศิลปิน: ทีลี

หัวข้อข่าว: STA 3ตลาดทุน2พันล้าน ธุรกิจอาจถึงฝันผวนตาพราคาต้องลดกำไรการณ์ดีขนี้ความเสี่ย

STA มีเป้าหมายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม
ดงมือยางของโลก และถือเป็นก้าวสำคัญ
ที่จะเพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน
ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจยางธรรมชาติแบบ
ครบวงจรอีกด้วย

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอป
ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) (TRUBB) แจ้ง
ว่า ไตรมาส 2 ชาติทุนสุทธิ 32.67 ล้าน
บาท เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนชาติทุนสุทธิ
69.16 ล้านบาท গত 6 เดือน มีกำไร
สุทธิ 71.13 ล้านบาท เทียบช่วงเดียวกัน
ปีก่อน ชาติทุนสุทธิ 66.35 ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์จากยางสำหรับ
งวด 6 เดือน ปี 2560 มีชาติทุนก่อน
ภาษี 4 ล้านบาท กำไรลดลง 47 ล้านบาท
เทียบกับปี 2559 เนื่องจากราคายาง
มีความผันผวนอย่างมากและมีการ
ปรับตัวลงในไตรมาส 2 ทำให้ธุรกิจ
เส้นด้ายยางยืดชาติทุนจากการสั่งซื้อ
วัตถุดิบมาผลิตล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม
บริษัทมีผลประกอบการดีขึ้นมาจากกลุ่ม
น้ำยางชั้น ■



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

คม ชัด ลึก <http://www.komchadluek.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 07:27

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: กยท. เดินหน้าผลักดันโครงการจัดสวนยางอย่างยั่งยืน



กยท. เดินหน้าผลักดันโครงการจัดสวนยางอย่างยั่งยืน



นายพลสุข อุเทนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าราชการ การยางแห่งประเทศไทย กยท. เปิดเผยว่ากยท. มีนโยบายในการสนับสนุนผลักดันให้เกษตรกรชาวสวนยางเห็นถึงความสำคัญและโอกาสของการพัฒนาสวนยางไปสู่มาตรฐานระดับสากล FSC (Forest Stewardship Council) เพื่อเพิ่มมูลค่าไม้ยาง รักษามาตรฐานคุณภาพ และขยายฐานตลาดส่งออก ซึ่งจะเน้นการอบรมให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการสวนยางอย่าง ยั่งยืน ตามมาตรฐาน FSC มีการสำรวจตรวจสอบ และเตรียมเรื่องการตรวจรับรอง ที่ผ่านมา กยท. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท สยามฟอร์เรสแมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อจัดการสวนยางในพื้นที่จังหวัดระนอง รวม 1,300 ไร่ ขณะนี้ได้รับการตรวจอนุมัติFSC-FM จากบริษัท SCG (Auditor FSC) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 ก.ค. ที่ผ่านมา

สำหรับการเซ็นสัญญาบริการวิชาการระหว่างภาคเอกชนทั้ง 2 บริษัท ได้แก่บริษัท สยามฟอร์เรสแมเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท ฟอร์เรสโซลูชั่น จำกัด เพื่อเริ่มดำเนินโครงการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานFSC-FM โครงการที่ 2 ในพื้นที่สวนยางภาคใต้ตอนบน จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง และประจวบคีรีขันธ์ ตั้งเป้าจำนวน 50,000 ไร่ โดย กยท. พร้อมให้ความร่วมมือ และสนับสนุนผลักดันให้สวนยางพาราในประเทศเข้าสู่ระบบการจัดการสวน FSC เพื่อให้ผลผลิตจากสวนยางพาราของไทยได้มาตรฐานในระดับสากล นายพลสุข กล่าวทิ้งท้าย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 07:29

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. ร่วม พาณิชย์ นำสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จับคู่ธุรกิจกับผู้ซื้อ 25 ประเทศทั่วโลก มุ่งขยายช่องทางส่ง...

ThaiPR.NET กยท. ร่วม พาณิชย์ นำสถาบันเกษตรกร ชาวสวนยาง จับคู่ธุรกิจกับผู้ซื้อ 25 ประเทศ ทั่วโลก มุ่งขยายช่องทางส่งออกยางไทยสู่ตลาดใหม่ต่างประเทศ



การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นำสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 22 แห่ง เข้าร่วมจับคู่ธุรกิจกับผู้ซื้อยางและผลิตภัณฑ์ยาง กว่า 100 ราย จาก 25 ประเทศทั่วโลก ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ณ โรงแรมแวงค็อก แมริออท มาคิสส์ ครีนส์ปาร์ค ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน มุ่งเน้นขยายช่องทางส่งออกยางพารา และผลิตภัณฑ์ยางของไทยสู่ตลาดต่างประเทศ พร้อมทั้งเร่งหาตลาดใหม่ ให้แก่ผู้ประกอบการยาง

นางอภริณี ดันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นโอกาสในการพบปะระหว่างผู้นำเข้าและผู้ผลิต ซึ่งเป็นทั้งผู้ผลิตวัตถุดิบยางและผลิตภัณฑ์ยางในประเทศไทย โดยมีผู้นำเข้าจาก 25 ประเทศ 106 ราย จากทั่วโลก ทั้งจากประเทศโซนเอเชีย ได้แก่ ประเทศจีน อินเดีย บังกลาเทศ ประเทศโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศ ราชอาณาจักรเบย์ อิหร่าน และโซนยุโรป ได้แก่ ฮังการี เนเธอร์แลนด์ รวมถึง สหรัฐอเมริกาด้วย นอกจากนี้ยังมีประเทศโซนทวีปแอฟริกา ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้นำผู้นำเข้ารายใหญ่ๆ ทั้งหมดมาจับคู่ทางการค้าภายในงาน ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากการยางแห่งประเทศไทย นำสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่เป็นสมาชิกของการยางแห่งประเทศไทยกว่า 20 ราย มาร่วมจับคู่ธุรกิจ พร้อมนำผลิตภัณฑ์จากยางพาราของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางมานำเสนอ ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่ภายในงานนี้ไม่ได้มีแค่เฉพาะผู้ประกอบการทั่วไป แต่ยังมีสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรชาวสวนยางมาร่วมเจรจาธุรกิจด้วย ซึ่งคาดว่าในงานนี้จะสามารถขยายรายได้ประมาณ 300,000 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านบาท

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการกิจการยางทั้งสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และภาคเอกชน ได้ร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจในครั้งนี้ นับว่าเป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาดใหม่ให้กับผู้ประกอบการยางพารา เพราะส่วนมากมาจากประเทศผู้ซื้อจากทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศโซนเอเชีย ตะวันออกกลางและยุโรป ซึ่ง กยท. ได้นำตัวแทนสถาบันเกษตรกรที่แปรรูปและผลิตยางพาราที่มีมาตรฐานและมีศักยภาพมาพบปะกับผู้ซื้อและนำเข้าจากทั่วโลก โดยบรรยากาศภายในห้องเจรจามีความคึกคัก ผู้ซื้อให้ความสนใจยางพาราของไทยที่มีคุณภาพ แสดงให้เห็นว่าพื้นฐานความต้องการใช้ยางพาราในตลาดยังคงมีสูงมาก ซึ่งการเจรจาในช่วงแรก สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด ปิดยอดขายเบื้องต้นไป 200 ตันต่อเดือน สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด ปิดยอดขายหมอนเบื้องต้นกับทางประเทศจีนประมาณ 2 แสนใบต่อเดือนและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ กำลังเจรจาซื้อขายน้ำยางกับประเทศอินเดีย "พื้นฐานความต้องการใช้ยางพาราในตลาดยังคงมีสูงมาก เห็นได้ชัดว่าการจับคู่ธุรกิจในวันนี้ ผู้ซื้อจากต่างประเทศให้ความสนใจสั่งซื้อยางจากไทยซึ่งเป็นอย่างที่มีคุณภาพ โดยวันนี้ได้ถือโอกาสเปิดตัวยางที่ได้มาตรฐานซึ่งสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางต่างๆ พยายามเร่งผลักดันเพื่อให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ยางพาราของตนเองผ่านมาตรฐาน GMP ที่กำหนดไว้ เพื่อเน้นการแข่งขันกันด้านคุณภาพมากกว่าการแข่งขันด้านราคา ถือเป็นการขยายสู่ทางการส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางของไทยสู่ตลาดต่างประเทศ พร้อมทั้งเร่งหาตลาดใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการยาง อย่างไรก็ตาม กยท. จะเข้าร่วมประชุมสภาไตรภาคียางพารา ร่วมกับประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ในปลายสัปดาห์นี้ และจะมีการประชุมในระดับรัฐมนตรีต่อไป ในวันที่ 15 กันยายนนี้" ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

ด้าน นางสาววิพลอย ยุทธเจริญกิจ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัดกล่าวว่า สหกรณ์บ่อทองได้เข้าร่วมจับคู่ธุรกิจกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอยู่เป็นประจำ และทุกครั้งจะได้ผลตอบแทนที่ดี และได้ลูกค้าใหม่ๆ เสมอ เดิมทีลูกค้าหลักจะเป็นผู้นำเข้าจากประเทศจีน แต่ในครั้งนี้จะเน้นลูกค้าในโซนยุโรปเป็นการเปิดตลาดใหม่ ซึ่งได้พูดคุยกับผู้ซื้อจากเยอรมัน และฮังการี ที่ให้ความสนใจในตัวสินค้าของทางสหกรณ์บ่อทอง ซึ่งเมื่อผู้ซื้อทราบว่าเราเป็นชาวสวนยางเอง เกิดความพอใจเนื่องจากมีความต้องการที่จะซื้อจากผู้ผลิตโดยตรงที่เป็นต้นทางจริงๆ ซึ่งมีความต้องการที่ตรงกัน เนื่องจากสหกรณ์บ่อทองเองต้องการขายกับผู้ซื้อโดยตรงเช่นกัน สินค้าที่ทำการขายได้ในช่วงแรกของวันนี้ ได้แก่ ยางแผ่นรมควันชั้น 1 และชั้น 3 เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ และส่วนประกอบของรถ ถึงแม้ว่าปริมาณการซื้อของลูกค้าจากโซนยุโรปจะไม่มีเยอะมากเท่ากับทางประเทศจีน แต่ก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการเพิ่มจำนวนคู่ค้ารายใหม่ๆ ซึ่งประเทศเยอรมัน สั่งซื้อสินค้าประมาณ 50 ตันต่อเดือน ส่วนฮังการี สนใจใน STR20 RSS3 น้ำยางชั้น STR10 STR5L STR3L ในส่วนของยางแผ่นรมควันขณะนี้มียอดสั่งซื้อประมาณ 200 ตัน และกำลังรอลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อซึ่งจะมีเพิ่มเติมมาอีกในการเจรจาช่วงต่อไปในงานนี้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thailand press release news <http://www.thailand4.com>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 07:31

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. ร่วม พาณิชย์ นำสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จับคู่ธุรกิจกับผู้ซื้อ 25 ประเทศทั่วโลก มุ่งขยายลู่ทางส่งออกยางไทยสู่ตลาดใหม่ต่างประเทศ

กยท. ร่วม พาณิชย์ นำสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จับคู่ธุรกิจกับผู้ซื้อ 25 ประเทศทั่วโลก มุ่งขยายลู่ทางส่งออกยางไทยสู่ตลาดใหม่ต่างประเทศ



การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นำสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 22 แห่ง เข้าร่วมจับคู่ธุรกิจกับผู้ซื้อยางและผลิตภัณฑ์ยาง กว่า 100 ราย จาก 25 ประเทศทั่วโลก ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ศรีนครินทร์ ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน มุ่งเน้นขยายลู่ทางการส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางของไทยสู่ตลาดต่างประเทศ พร้อมทั้งเร่งหาตลาดใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการยาง

นางอภิรดี ดันเดธาภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นโอกาสในการพบปะระหว่างผู้นำเข้าและผู้ผลิต ซึ่งเป็นทั้งผู้ผลิตวัตถุดิบยางและผลิตภัณฑ์ยางในประเทศไทย โดยมีผู้นำเข้าจาก 25 ประเทศ 106 ราย จากทั่วโลก ทั้งจากประเทศจีน เอเชียใต้แก่ ประเทศจีน อินเดีย บังกลาเทศ ประเทศจีนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศซาอุดีอาระเบีย อิหร่าน และจีนยุโรป ใต้แก่ อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ รวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วย นอกจากนี้ยังมีประเทศจีนทวีปแอฟริกา ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้มีผู้นำเข้ารายใหญ่ๆ ทั้งหมดมาจับคู่ทางการค้าภายในงาน ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากการยางแห่งประเทศไทย นำสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่เป็นสมาชิกของการยางแห่งประเทศไทยกว่า 20 ราย มาร่วมจับคู่ธุรกิจ พร้อมนำผลิตภัณฑ์จากยางพาราของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางมานำเสนอ ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่ภายในงานนี้ไม่ได้มีแค่เฉพาะผู้ประกอบการทั่วไป แต่ยังมีสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรชาวสวนยางมาร่วมเจรจาธุรกิจด้วย ซึ่งคาดว่าในงานนี้จะสามารถขยายรายได้ประมาณ 300,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านบาท

ดร.ธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการกิจการยางทั้งสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และภาคเอกชน ได้ร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจในครั้งนี้ นับว่าเป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาดใหม่ให้กับผู้ประกอบการยางพารา เพราะส่วนมากมาจากประเทศผู้ซื้อจากทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศจีนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป ซึ่ง กยท. ได้นำตัวแทนสถาบันเกษตรกรที่แปรรูปและผลิดยางพาราที่มีมาตรฐานและมีศักยภาพมาพบปะกับผู้ซื้อและนำเข้าจากทั่วโลก โดยบรรยากาศภายในห้องเจรจาวันนี้มีความคึกคัก ผู้ซื้อให้ความสนใจยางพาราของไทยที่มีคุณภาพ แสดงให้เห็นว่าพื้นฐานความต้องการใช้ยางพาราในตลาดยังคงมีสูงมาก ซึ่งการเจรจาในช่วงนี้ครั้งแรก สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอหนองหงส์ จำกัด ปิดยอดขายเบื้องต้นในปี 200 ตันต่อเดือน สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด ปิดยอดขายหมอนเบ็ดดินกับทางประเทศจีนประมาณ 2 แสนใบต่อเดือนและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ กำลังเจรจาซื้อขายนำยางกับประเทศอินเดีย "พื้นฐานความต้องการใช้ยางพาราในตลาดยังคงมีสูงมาก เห็นได้ชัดว่าการจับคู่ธุรกิจในวันนี้ ผู้ซื้อจากต่างประเทศให้ความสนใจสั่งซื้อยางจากไทยซึ่งเป็นยางที่มีคุณภาพ โดยวันนี้ได้ถือโอกาสเปิดตัวยางที่ได้มาตรฐานซึ่งสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางต่างๆ พยายามเร่งผลักดันเพื่อให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ยางพาราของตนเองผ่านมาตรฐาน GMP ที่กำหนดไว้ เพื่อเน้นการแข่งขันกันด้านคุณภาพมากกว่าการแข่งขันด้านราคา ถือเป็นขยายลู่ทางการส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางของไทยสู่ตลาดต่างประเทศ พร้อมทั้งเร่งหาตลาดใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการยาง อย่างไรก็ตาม กยท. จะเข้าร่วมประชุมสภาไตรภาคียางพารา ร่วมกับประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ในปลายสัปดาห์นี้ และจะมีการประชุมในระดับรัฐมนตรีต่อไป ในวันที่ 15 กันยายนนี้" ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

ด้าน นางสาววิพลอย ยุทธเจริญกิจ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด สหกรณ์กองทุนส่วนยางอำเภอเมือง จ.กักตักกล่าวว่า สหกรณ์เมืองได้เข้าร่วมจับคู่ธุรกิจกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอยู่เป็นประจำ และทุกครั้งที่ได้ผลตอบรับที่ดี และได้ลูกค้าใหม่ๆ เสมอ เดิมทีลูกค้าหลักจะเป็นผู้นำเข้าจากประเทศจีน แต่ในครั้งนี้จะเน้นหาลูกค้าในทวีปยุโรป เป็นการเปิดตลาดใหม่ ซึ่งได้พูดคุยกับผู้ซื้อจากเยอรมัน และอังกฤษ ที่ให้ความสนใจในตัวสินค้าของทางสหกรณ์เมือง ซึ่งเมื่อผู้ซื้อทราบว่าเราเป็นชาวส่วนยางเอง เกิดความพอใจเนื่องจากมีความต้องการที่จะซื้อจากผู้ผลิตโดยตรงที่เป็นต้นทางจริงๆ ซึ่งมีความต้องการที่ตรงกัน เนื่องจากสหกรณ์เมืองเองต้องการขายกับผู้ซื้อโดยตรงเช่นกัน สินค้าที่ทำการขายได้ในช่วงแรกของวันนี้ ได้แก่ ยางแผ่นรมควันชั้น 1 และชั้น 3 เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ และส่วนประกอบของรถ ถึงแม้ว่าปริมาณการซื้อของลูกค้าจากทวีปยุโรปจะไม่เยอะมากเท่ากับทางประเทศจีน แต่ก็ถือเป็นก้าวแรกที่ดีในการเพิ่มจำนวนคู่ค้ารายใหม่ๆ ซึ่งประเทศเยอรมัน สั่งซื้อสินค้าประมาณ 50 ตันต่อเดือน ส่วนอังกฤษ สนใจใน STR20 RSS3 น้ายางชั้น STR10 STR5L STR3L ในส่วนของยางแผ่นรมควันขณะนี้มียอดสั่งซื้อประมาณ 200 ตัน และกำลังรอลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อซึ่งจะมีเพิ่มเติมมาอีกในการเจรจาช่วงต่อไปในงานนี้

Invalid Domain Name





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ThaiPR <http://www.ThaiPR.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 07:32

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. ร่วม พาณิชย์ นำสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จับคู่ธุรกิจกับผู้ซื้อ 25 ประเทศทั่วโลก มุ่งขยายลู่ทางส่ง...

ThaiPR.NET
Thailand Press Release ข่าวประชาสัมพันธ์

กยท. ร่วม พาณิชย์ นำสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จับคู่ธุรกิจกับผู้ซื้อ 25 ประเทศทั่วโลก มุ่งขยายลู่ทางส่งออกยางไทยสู่ตลาดใหม่ต่างประเทศ



การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นำสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 22 แห่ง เข้าร่วมจับคู่ธุรกิจกับผู้ซื้อยางและผลิตภัณฑ์ยาง กว่า 100 ราย จาก 25 ประเทศทั่วโลก ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาดิส์ ครวินส์ปาร์ค ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน มุ่งเน้นขยายลู่ทางการส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางของไทยสู่ตลาดต่างประเทศ พร้อมทั้งเร่งหาตลาดใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการยาง

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นโอกาสในการพบปะระหว่างผู้นำเข้าและผู้ผลิต ซึ่งเป็นทั้งผู้ผลิตวัตถุดิบยางและผลิตภัณฑ์ยางในประเทศไทย โดยมีผู้นำเข้าจาก 25 ประเทศ 106 ราย จากทั่วโลก ทั้งจากประเทศโซนเอเชีย ได้แก่ ประเทศจีน อินเดีย บังกลาเทศ ประเทศโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศซาอุดีอาระเบีย อิหร่าน และโซนยุโรป ได้แก่ สิงคโปร์ เนเธอร์แลนด์ รวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วย นอกจากนี้ยังมีประเทศโซนทวีปแอฟริกา ซึ่งกระทรวง

พาณิชย์ได้นำผู้นำเข้ารายใหญ่ๆ ทั้งหมดมาจับคู่ทางการค้าภายในงาน ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากการยางแห่งประเทศไทย นำสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่เป็นสมาชิกของการยางแห่งประเทศไทยกว่า 20 ราย มาร่วมจับคู่ธุรกิจ พร้อมนำผลิตภัณฑ์จากยางพาราของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางมาแนะนำเสนอ ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่ภายในงานนี้ไม่ได้มีแค่เฉพาะผู้ประกอบการทั่วไป แต่ยังมีสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรชาวสวนยางมาร่วมเจรจาธุรกิจด้วย ซึ่งคาดว่าในงานนี้จะสามารถขายยางได้ประมาณ 300,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านบาท

ดร.ธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการกิจการยางทั้งสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และภาคเอกชน ได้ร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจในครั้งนี้ นับว่าเป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาดใหม่ให้กับผู้ประกอบการกิจการยางพารา เพราะส่วนมากมาจากประเทศผู้ซื้อจากทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศจีนเอเชียตะวันออกเฉียงและยุโรป ซึ่ง กยท. ได้นำตัวแทนสถาบันเกษตรกรที่แปรรูปและผลิตยางพาราที่มีมาตรฐานและมีศักยภาพมาพบปะกับผู้ซื้อและนำเข้าจากทั่วโลก โดยบรรยากาศภายในห้องเจรจาวันนี้มีความคึกคัก ผู้ซื้อให้ความสนใจยางพาราของไทยที่มีคุณภาพ แสดงให้เห็นว่าพื้นฐานความต้องการใช้ยางพาราในตลาดยังคงมีสูงมาก ซึ่งการเจรจาในช่วงแรก สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด ปิดยอดขายเบื้องต้นไป 200 ตันต่อเดือน สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด ปิดยอดขายหมอนเบื้องต้นกับทางประเทศจีนประมาณ 2 แสนใบต่อเดือนและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ กำลังเจรจาซื้อขายน้ำยางกับประเทศอินเดีย "ที่พื้นฐานความต้องการใช้ยางพาราในตลาดยังคงมีสูงมาก เห็นได้ชัดว่าการจับคู่ธุรกิจในวันนี้ ผู้ซื้อจากต่างประเทศให้ความสนใจสั่งซื้อยางจากไทยซึ่งเป็นยางที่มีคุณภาพ โดยวันนี้ได้ถือโอกาสเปิดตัวยางที่ได้มาตรฐานซึ่งสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางต่างๆ พยายามเร่งผลักดันเพื่อให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ยางพาราของตนเองผ่านมาตรฐาน GMP ที่กำหนดไว้ เพื่อเน้นการแข่งขันกันด้านคุณภาพมากกว่าการแข่งขันด้านราคา ถือเป็นการขายสู่ทางการส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางของไทยสู่ตลาดต่างประเทศ พร้อมทั้งเร่งหาตลาดใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการยาง ทุกรายก็ตาม กยท. จะเข้าร่วมประชุมสภาไตรภาคียางพาราร่วมกับประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ในปลายสัปดาห์นี้ และจะมีการประชุมในระดับรัฐมนตรีต่อไป ในวันที่ 15 กันยายนนี้" ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

ด้าน นางสาววิพลอย ยุทธเจริญกิจ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัดกล่าวว่า สหกรณ์บ่อทองได้เข้าร่วมจับคู่ธุรกิจกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอยู่เป็นประจำ และทุกครั้งจะได้ผลตอบรับที่ดี และได้ลูกค้าใหม่ๆ เสมอ เดิมทีลูกค้าหลักจะเป็นผู้นำเข้าจากประเทศจีน แต่ในครั้งนี้จะเน้นหาลูกค้าในโซนยุโรปเป็นการเปิดตลาดใหม่ ซึ่งได้พูดคุยกับผู้ซื้อจากเยอรมัน และสวิตเซอร์แลนด์ ที่ให้ความสนใจในตัวสินค้าของทางสหกรณ์บ่อทอง ซึ่งเมื่อผู้ซื้อทราบว่าเราเป็นชาวสวนยางเอง เกิดความพอใจเนื่องจากมีความต้องการที่จะซื้อจากผู้ผลิตโดยตรงที่เป็นต้นทางจริงๆ ซึ่งมีความต้องการที่ตรงกัน เนื่องจากสหกรณ์บ่อทองเองต้องการขายกับผู้ซื้อโดยตรงเช่นกัน สินค้าที่ทำการขายได้ในช่วงแรกของวันนี้ได้แก่ ยางแผ่นรมควันชั้น 1 และชั้น 3 เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ และส่วนประกอบของรถ ถึงแม้ว่าปริมาณการซื้อของลูกค้าจากโซนยุโรปจะไม่เยอะมากเท่ากับทางประเทศจีน แต่ก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการเพิ่มจำนวนคู่ค้ารายใหม่ๆ ซึ่งประเทศเยอรมัน สั่งซื้อสินค้าประมาณ 50 ตันต่อเดือน ส่วนสวิตเซอร์แลนด์ สนใจใน STR20 RSS3 น้ำยางข้น STR10 STR5L STR3L ในส่วนของยางแผ่นรมควันขณะนี้มียอดสั่งซื้อประมาณ 200 ตัน และกำลังรอลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อซึ่งจะมีเพิ่มเติมมาอีกในการเจรจาช่วงต่อไปในงานนี้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

newswit <http://www.newswit.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 07:33

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. ร่วม พาณิชย์ นำสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จับคู่ธุรกิจกับผู้ซื้อ 25 ประเทศทั่วโลก มุ่งขยายสู่ทางส่ง...

กยท. ร่วม พาณิชย์ นำสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จับคู่ธุรกิจกับผู้ซื้อ 25 ประเทศทั่วโลก มุ่งขยายสู่ทางส่งออกยางไทยสู่ตลาดใหม่ต่างประเทศ



การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นำสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 22 แห่ง เข้าร่วมจับคู่ธุรกิจกับผู้ซื้อยางและผลิตภัณฑ์ยาง กว่า 100 ราย จาก 25 ประเทศทั่วโลก ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาดิส์ ควีนส์ปาร์ค ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน มุ่งเน้นขยายสู่ทางการส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางของไทยสู่ตลาดต่างประเทศ พร้อมทั้งเร่งหาตลาดใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการยาง

นางอภิรดี ดันตารามณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นโอกาสในการพบปะระหว่างผู้นำเข้าและผู้ผลิต ซึ่งเป็นทั้งผู้ผลิตวัตถุดิบยางและผลิตภัณฑ์ยางในประเทศไทย โดยมีผู้นำเข้าจาก 25 ประเทศ 106 ราย จากทั่วโลก ทั้งจากประเทศอาเซียน เอเชีย ได้แก่ ประเทศจีน อินเดีย บังกลาเทศ ประเทศอาเซียน เอเชีย ตะวันออกกลาง เช่น ประเทศซาอุดีอาระเบีย อิหร่าน และยุโรป ได้แก่ สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ รวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วย นอกจากนี้ยังมีประเทศทวีปแอฟริกา ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้นำผู้นำเข้ารายใหญ่ๆ ทั้งหมดมาจับคู่ทางการค้าภายในงาน ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก การยางแห่งประเทศไทย นำสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่เป็นสมาชิกของการยางแห่งประเทศไทยกว่า 20 ราย มาร่วมจับคู่ธุรกิจ หรือนำผลิตภัณฑ์จากยางพาราของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางมานำ

เสนอ ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่สุดภายในงานนี้ไม่ได้มีแค่เฉพาะผู้ประกอบการทั่วไป แต่ยังมีสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรชาวสวนยางมาร่วมเจรจาธุรกิจด้วย ซึ่งคาดว่าในงานนี้จะสามารถขายยางได้ประมาณ 300,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านบาท

ดร.ธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการกิจการยางทั้งสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และภาคเอกชน ได้ร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจในครั้งนี้ นับว่าเป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาดใหม่ให้กับผู้ประกอบการยางพารา เพราะส่วนมากมาจากประเทศผู้ซื้อจากทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป ซึ่ง กยท. ได้นำตัวแทนสถาบันเกษตรกรที่แปรรูปและผลิตยางพาราที่มีมาตรฐานและมีศักยภาพมาพบปะกับผู้ซื้อและนำเข้าจากทั่วโลก โดยบรรยากาศภายในห้องเจรจาวันที่มีความคึกคัก ผู้ซื้อให้ความสนใจยางพาราของไทยที่มีคุณภาพ แสดงให้เห็นว่าพื้นฐานความต้องการใช้ยางพาราในตลาดยังคงมีสูงมาก ซึ่งการเจรจาในช่วงแรก สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอปอทอง จำกัด ปิดยอดขายเบื้องต้นไป 200 ตันต่อเดือน สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด ปิดยอดขายหมอนเบื้องต้นกับทางประเทศจีน ประมาณ 2 แสนใบต่อเดือนและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ กำลังเจรจาซื้อขายน้ำยางกับประเทศอินเดีย "พื้นฐานความต้องการใช้ยางพาราในตลาดยังคงมีสูงมาก เห็นได้ชัดว่าการจับคู่ธุรกิจในวันนี้ ผู้ซื้อจากต่างประเทศให้ความสนใจสั่งซื้อยางจากไทยซึ่งเป็นยางที่มีคุณภาพ โดยวันนี้ได้ถือโอกาสเปิดตัวยางที่ได้มาตรฐานซึ่งสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางต่างๆ พยายามเร่งผลิตกันเพื่อให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ยางพาราของตนเองผ่านมาตรฐาน GMP ที่กำหนดไว้ เพื่อเน้นการแข่งขันกันด้านคุณภาพมากกว่าการแข่งขันด้านราคา ถือเป็นการขายสู่ทางการส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางของไทยสู่ตลาดต่างประเทศ พร้อมทั้งเร่งหาตลาดใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการยาง ทุกรายก็ตาม กยท. จะเข้าร่วมประชุมสภาไตรภาคียางพารา ร่วมกับประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ในปลายสัปดาห์นี้ และจะมีการประชุมในระดับรัฐมนตรีต่อไป ในวันที่ 15 กันยายนนี้" ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

ด้าน นางสาววิพลอย ยุทธเจริญกิจ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอปอทอง จำกัดกล่าวว่า สหกรณ์ปอทองได้เข้าร่วมจับคู่ธุรกิจกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอยู่เป็นประจำ และทุกครั้งจะได้ผลตอบแทนที่ดี และได้ลูกค้าใหม่ๆ เสมอ เดิมทีลูกค้าหลักจะเป็นผู้นำเข้าจากประเทศจีน แต่ในครั้งนี้จะเน้นหาลูกค้าในโซนยุโรปเป็นการเปิดตลาดใหม่ ซึ่งได้พูดคุยกับผู้ซื้อจากเยอรมัน และฮังการี ที่ให้ความสนใจในคำสั่งซื้อของทางสหกรณ์ปอทอง ซึ่งเมื่อผู้ซื้อทราบว่าเราเป็นชาวสวนยางเอง เกิดความพอใจเนื่องจากมีความต้องการที่จะซื้อจากผู้ผลิตโดยตรงที่เป็นต้นทางจริงๆ ซึ่งมีความต้องการที่ตรงกัน เนื่องจากสหกรณ์ปอทองเองต้องการขายกับผู้ซื้อโดยตรงเช่นกัน สินค้าที่ทำการขายได้ในช่วงแรกของวันนี้ ได้แก่ ยางแผ่นรมควันชั้น 1 และชั้น 3 เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ และส่วนประกอบของรถ ถึงแม้ว่าปริมาณการซื้อของลูกค้าจากโซนยุโรปจะไม่เยอะมากเท่ากับทางประเทศจีน แต่ก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการเพิ่มจำนวนคู่ค้ารายใหม่ๆ ซึ่งประเทศเยอรมัน สั่งซื้อสินค้าประมาณ 50 ตันต่อเดือน ส่วนฮังการี สนใจใน STR20 RSS3 น้ำยางข้น STR10 STR5L STR3L ในส่วนของยางแผ่นรมควันขณะนี้มียอดสั่งซื้อประมาณ 200 ตัน และกำลังรอลูกค้ายืนยันยืนยันการสั่งซื้อซึ่งจะมีเพิ่มเติมมาอีกในการเจรจาช่วงต่อไปในงานนี้





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เทคโนโลยีชาวบ้าน <http://www.technologychaoban.com>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 08:22

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. เดินหน้าผลักดันโครงการ FSC หนุนสองบริษัทภาคเอกชน ร่วมขยายมาตรฐาน FSC เข้าสู่พื้นที่ปลูกยางทาง...

เทคโนโลยีชาวบ้าน

กยท. เดินหน้าผลักดันโครงการ FSC หนุนสองบริษัทภาคเอกชน ร่วมขยายมาตรฐาน FSC เข้าสู่พื้นที่ปลูกยางทางเขตภาคใต้ตอนบน ตั้งเป้า 50,000 ไร่



เผยแพร่ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560

กยท. เดินหน้าผลักดันโครงการจัดสวนยางอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล FSC หนุนสองบริษัทภาคเอกชน จับมือเซ็นสัญญาบริการวิชาการ ร่วมขยายมาตรฐาน FSC เข้าสู่พื้นที่ปลูกยางทางเขตภาคใต้ตอนบน ตั้งเป้า 50,000 ไร่

นายพลสุช อุเทนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่ากรม การยางแห่งประเทศไทย กยท. เปิดเผยว่า กยท. มีนโยบายในการสนับสนุนผลักดันให้เกษตรกรชาวสวนยางเห็นถึงความสำคัญและโอกาสของการพัฒนาสวนยางไปสู่มาตรฐานระดับสากล FSC (Forest Stewardship Council) เพื่อเพิ่มมูลค่าไม้ยาง ศึกษามาตรฐานคุณภาพ และขยายฐานตลาดส่งออก ซึ่งจะเน้นการอบรมให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎการจัดสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC มีการสำรวจตรวจแปลง และเตรียมเรื่องการค้า



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติธุรกิจ <http://www.prachachat.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 14 สิงหาคม 2560 เวลา 07:57

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: บิ๊ก กยท. อ่อนจีน ช่วยซื้อยางลวดใหญ่ หวังขาย60บาท/กก.

ประชาชาติธุรกิจ
www.prachachat.net

บิ๊ก กยท. อ่อนจีน ช่วยซื้อยางลวดใหญ่ หวังขาย60บาท/กก.



ตลาดยางไทยยังไม่ฟื้นหวัง กยท. อ่อนประธานใหญ่ไชน่า ไหน่หนานฯ ช่วยรับซื้อยางหลายแสนตัน หวังในสต็อกเก่าและลวดใหม่ หวังได้ราคา กก.ละ 60-70 บาท อีกครั้ง สร้างเสถียรภาพราคาอย่าไม่ให้ผันผวนเกินไป ด้านเวทีประชุม ITRC และ IRCO ระบบทิศทางตลาดและราคาปรับตัวสูงขึ้น 3 ประเทศสมาชิกผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกเตรียมแผนระยะยาว มุ่งส่งเสริมใช้ยางในประเทศ

นายธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ในกลางเดือนสิงหาคมนี้ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไชน่า ไหน่หนาน รีบเบอร์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้ายางรายใหญ่จากจีน จะเดินทางมาเจรจาซื้อขายพาราจาก กยท. หลังจากเมื่อ 2 เดือนก่อนตัวแทนของบริษัท และอีกหลายบริษัทจากจีนมาเจรจาซื้อขายพาราจาก กยท. ในปริมาณหลายแสนตัน ซึ่งช่วงนั้น กยท. ได้ให้ไชน่า ไหน่หนานฯ ไปทำข้อเสนอด้านราคาและเงื่อนไขการซื้อขายมาด้วย ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอซื้อยางแห้ง ยางแผ่นรมควันขอให้อยู่ในกรอบ 60-70 บาท/กก.

เกี่ยวกับเรื่องนี้ แหล่งข่าวจากวงการยางพารา เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า การเข้ามาเจรจากับ กยท. ของตัวแทนนำเข้ายางรายใหญ่ของจีนเมื่อ 2 เดือนก่อน เกิดขึ้นหลังจากราคายางพาราภายในของไทยตกต่ำลง กก. ละหลายสิบบาท ทางฝ่ายไทยจึงได้เรียกกลุ่มไชน่า ไหน่หนานฯ มาเจรจาซื้อขายกันใหม่อีกครั้ง โดยจะไม่มีการขึ้นบัญชีดำหรือแบล็กลิสต์ ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายได้เจรจาเรื่องค่าปรับที่ไชน่า ไหน่หนานฯ จะจ่ายให้ไทยจากการผิดสัญญาซื้อขายจากองค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) ก่อนจะมาเป็น กยท. ปลายปี 2557 จำนวน 4.08 แสนตันไปเรียบร้อยแล้ว และล่าสุดไชน่า ไหน่หนานฯ ได้เข้ามาประมูลซื้อยางเก่าในสต็อก กยท. 3.1 แสนตันผ่านทางตัวแทน คือ บริษัท เอ็มทีเซ็นเตอร์เทรด จำกัด ไปหลายหมื่นตัน เท่ากับไทยยังต้องพึ่งออร์เดอร์ขนาดใหญ่จากบริษัทนำเข้ายางรายใหญ่จากจีนพอสมควร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาอย่าไม่ให้ผันผวนเหมือนที่ผ่านมาเกินไป

“ทาง กยท.เขายอมรับในตลาดยางไทยไม่มีใครแล้ว เลยต้องเชิญผู้ซื้อเงินรายใหญ่ๆ ที่ในอดีตคิดนัดสัญญาซื้อขายและส่งมอบยางพาราให้กับ กยท. ไป อย่างน้อยถือเป็นการเพิ่มผู้ซื้ออีกครั้ง การเจรจาซื้อขายยางรอบนี้ไม่เกี่ยวกับสัญญาเดิม สัญญาเดิมผิดสัญญาส่งมอบยาง ไทยมีการฟ้องร้องไปแล้ว และก็จบลงแล้ว”

ส่วนสถานการณ์ยางพาราล่าสุดนั้น แหล่งข่าวกล่าวว่า เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ประชุมร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสสภาไตรภาคียางพาราระหว่างประเทศ (ITRC) และคณะกรรมการบริหารร่วมทุนยางระหว่างประเทศ (IRCo's BoD) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ กรุงเทพฯ ที่ผ่านมานั้น ที่ประชุมได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มราคายางที่มีความผันผวนและปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลกระทบต่อราคายางธรรมชาติ แต่ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจยังสะท้อนให้เห็นว่าราคายางจะต้องดีกว่าที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ฉะนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกรชาวสวนยาง และอุตสาหกรรมยางพาราแก่ประเทศผู้ผลิตทั้ง 3 ประเทศ ที่ประชุมจึงได้เสนอแนวทางมาตรการที่เป็นไปได้ในการเพิ่มราคายาง

โดยจากการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคายางในตลาดล่วงหน้าทั้ง 3 แห่ง ซึ่งระบุว่าตลาดล่วงหน้ามีปริมาณการขายที่สูงเกินไป กล่าวได้ว่า ในตลาดล่วงหน้าจะขายมากกว่าซื้อ เมื่อเทียบกับการเติบโตของ GDP ของประเทศผู้ใช้อย่างที่เป็นบวกทั้งหมด คาดว่าความต้องการใช้ยางธรรมชาติในปีนี้จะเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ ปัจจัยแวดล้อมที่มีต่อผลผลิตยางในประเทศผู้ผลิต เช่น อินโดนีเซีย คาดว่าในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะถึงจะมีผลผลิตที่ออกสู่ตลาดต่ำลง ส่วนในประเทศมาเลเซียและไทยจะลดลงเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยทางสมาคมอุตสาหกรรมยางธรรมชาติแห่งประเทศไทย (ANRPC) คาดว่า จะมีการขาดดุลความต้องการซื้อยางธรรมชาติจากทั่วโลก

นายธีธัช ผู้ว่าการ กยท. กล่าวเพิ่มเติมว่า ITRC และ IRCo จะยังคงติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มตลาดยางตลอดจนพิจารณามาตรการอื่น ๆ ที่เป็นไปได้ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับราคายาง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศสมาชิก ITRC จะได้รับประโยชน์สูงสุด โดยเน้นให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการอุปสงค์และอุปทานให้สมดุล ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งประเด็นนี้ประเทศสมาชิกต่างให้การสนับสนุนแผนงานของรัฐบาลไทยในการลดพื้นที่ปลูกยางพาราอย่างถาวร ซึ่งจะเป็นการลดอุปทานของยางธรรมชาติประมาณ 360,000 เมตริกตันต่อปีในอนาคตอันใกล้

“ทั้ง 3 ประเทศสมาชิกจะดำเนินการพิจารณามาตรการระยะยาวเป็นหลัก เพื่อเพิ่มการใช้ภายในประเทศของแต่ละประเทศให้มากยิ่งขึ้น ทั้งการก่อสร้างถนน เขื่อนยาง ฯลฯ เป็นต้น

โดยรัฐบาลของทั้งสามประเทศมีความเชื่อมั่นต่อทิศทางของตลาดยางและราคาว่าจะมีการปรับตัวตามปัจจัยพื้นฐานที่สะท้อนเหล่านี้ และที่สำคัญ จะให้ความร่วมมือภายใต้กรอบของ ITRC เพื่อให้เกิดเสถียรภาพด้านราคาในระยะยาว”



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

KKnews <https://www.kknews.in.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 14 สิงหาคม 2560 เวลา 07:58

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ชี้แจงสถานการณ์ราคายางพาราในปัจจุบัน

KKnews คสนุกส์ สดทุกวัน

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ชี้แจงสถานการณ์ราคายางพาราในปัจจุบัน



ดร. ธัชชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ ผ่านรายการ “สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์” วันที่ (9 ก.ค.60) ว่าสถานการณ์ราคายางพาราในปัจจุบันมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น-ลง ตามวงจรเศรษฐกิจโลก และผันผวนไปตามอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมัน ซึ่งมีผลต่อการปรับตัวขึ้นลงในแต่ละปี และมีผลกระทบต่อประเทศไทยเพราะเป็นผู้ส่งออกยางพาราในรูปวัตถุดิบเป็นรายใหญ่ของโลก

รัฐบาลเสนอแนวทางให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ช้าลงในประเทศให้มากขึ้น แทนการพึ่งพิงการส่งออกซึ่งเป็นการแก้ไขในระยะยาว ราคายางในช่วงที่ผ่านมา 2-3 สัปดาห์มีการปรับตัวลงเล็กน้อยเท่านั้น แต่คาดการณ์ว่าจะมีการขยับตัวดีขึ้นในอนาคต ซึ่งในการประชุมสภาไตรภาคี ระหว่าง ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ที่ประชุมเห็นชอบนำมาตรการจำกัดการส่งออกมาใช้อีกครั้งเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพารา และจะมีการเลื่อนการประชุมระดับรัฐมนตรีทั้งสามประเทศให้เร็วขึ้นจากเดือนธันวาคมเป็นเดือนกันยายนในปีนี้ เพื่อหาแนวทางและประกาศใช้แนวทางการแก้ไขราคายางพารา ซึ่งจะทำให้ราคายางมีทิศทางที่ดีขึ้น

ด้าน คณะรัฐมนตรีได้ อนุมัติโครงการช่วยเหลือในเบื้องต้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยาง ด้วยการขยายเวลาการสนับสนุนเงินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราออกไปอีก 3 ปี ภายใต้กรอบวงเงินสินเชื่อ 10,000.- ล้านบาท, การขยายเวลาชำระคืนเงินกู้ของโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคายาง และโครงการมูลกัตถ์แก่เกษตรกร ก็มี การขยายเวลาออกไป, การดำเนินโครงการสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการกิจการยาง วงเงิน 10,000.- ล้านบาท เพื่อใช้รับซื้อน้ำยางสดจากเกษตรกร

โดยตรงเพื่อแก้ปัญหาราคาน้ำยางสดปรับตัวลง รวมทั้งให้การช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
สถาบันเกษตรกร จำนวน 11,000 ครัวเรือน ซึ่งก่อนหน้านี้มีการช่วยเหลือไปแล้ว 80,000 ครัวเรือน
ขณะนี้เดียวกัน การยางแห่งประเทศไทยมีกองทุนพัฒนายางพารา เป็นเงินที่ช่วยเหลือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยางพาราทั้งระบบ
ตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาด ด้วยการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนายางพารากว่า 2.5 พันล้านบาท ให้
แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการยางที่ขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปใช้ในด้าน
การพัฒนา แปรรูป และการตลาดของตนเอง นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์หลักเกณฑ์ในด้านอื่นๆ เช่น ด้านสวัสดิการ โดยใช้
สิทธิขอรับการช่วยเหลือกรณีประสบภัยธรรมชาติ ครัวเรือนละ 3,000.- บาท หรือกรณีเกษตรกรเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงิน
ช่วยเหลือ 3,000 บาท ส่วนการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมแปรรูป มีเงินกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรอีก 300 ล้านบาท เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทกสถานบันเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้
ด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีมาตรการขับเคลื่อนสร้างเสถียรภาพราคายาง โดยมอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทย
จัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยมีผู้ประกอบการรายใหญ่ 5 ราย มามีส่วนร่วมในการลงทุนเปิดเป็นกองทุนในการ
ติดตามราคายางตลอดเวลา เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและรับมือกับความผันผวนของราคายางพารา คาดว่าจะ
เริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป พร้อมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหา เพื่อ
สามารถรักษาเสถียรภาพราคายางพาราให้กลับมาอีกครั้ง โดยสามารถแสดงความความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มาที่การยาง
แห่งประเทศไทยทั้ง 125 แห่งทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน